

เปิดดวงใจ

WE CAN
DO IT

ให้โอกาส
คนพิการ

เลวที่ 23 ชั้น 2 ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทร. 0-2281-9280 โทรสาร. 0-2281-9270



สาร ม.พ.พ.ท.

ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๐๒ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๖

เปิดโลกดาราศาสตร์ พิการทางสายตา ก็เห็นดวงดาวได้



23 กุมภาพันธ์ เฟซบุ๊ก สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ หรือ NARIT เผยแพร่ข้อมูล เรื่องหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา จัดค่ายส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์สำหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น ให้ได้รับโอกาสในการเข้าถึงดาราศาสตร์

ทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป หวังสร้างแรงบันดาลใจและจินตนาการทางดาราศาสตร์ สร้างกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ ผ่านประสบการณ์จริง NARIT ระบุว่า มุ่งหวังสร้างโอกาสเรียนรู้ดาราศาสตร์เพื่อคนทั้งมวล ไม่เพียงแต่กระจายโอกาสไปยังถิ่นที่ห่างไกล แต่ยังรวมถึงกลุ่มบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ จึงให้ความสำคัญกับการขยายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์แก่บุคคลกลุ่มดังกล่าว เพื่อให้ได้รับโอกาสในการเข้าถึงดาราศาสตร์ได้ทัดเทียมบุคคลทั่วไป สอดคล้องแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของสหประชาชาติ ที่กำหนดเจตนารมณ์ “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” เป็นแนวทางให้แต่ละประเทศดำเนินการร่วมกันภายใต้กรอบภาคีความร่วมมือเพื่อการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ เพื่อร่วมกันบรรลุการพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ค่ายส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชนผู้บกพร่องทางการมองเห็น เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.ฉะเชิงเทรา มีนักเรียนจากโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ จำนวน 42 คน และครู จำนวน 15 คน เดินทางมาร่วมกิจกรรม ทีมเจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ได้ออกแบบกิจกรรมที่ทำให้ผู้บกพร่องทางการมองเห็นเรียนรู้ดาราศาสตร์จากการสัมผัส ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับทิศ การเกิดกลางวันกลางคืน เรียนรู้ระบบสุริยะย่อส่วน และพิเศษสุดกับกิจกรรมท้องฟ้าในมือฉัน? ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ท้องฟ้า และกลุ่มดาว ภายในท้องฟ้าจำลอง ผ่านโมเดลครึ่งทรงกลมท้องฟ้า ที่มีออกแบบและพัฒนาขึ้นภายใต้โครงการ A touch of the Universe ของมหาวิทยาลัยวาเลนเซีย ประเทศสเปน ในอนาคต NARIT ยังมีแผนที่จะพัฒนา และผลิตต้นแบบสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์สำหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น และกลุ่มบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษอื่นๆ (matchon.co.th 24 ก.พ.66)

เพราะเวลา ในชีวิตมีจำกัด เราจึงไม่ควรเสียเวลากับบางสิ่ง บางอย่างที่เป็นอดีตต่อไปอีกเลย

EHSAAS นาฬิกาอักษรเบรลล์ ช่วยผู้พิการทางสายตาได้สัมผัสกับเวลา



ความคิดดีมาก!

**นาฬิกาอักษรเบรลล์
ช่วยผู้พิการทางสายตาได้สัมผัสกับเวลา**

คุณเคยจินตนาการไหมว่าการที่เรามองไม่เห็นไม่รู้เวลามันเป็นอย่างไร นี่จึงเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจในการออกแบบผลิตภัณฑ์ตัวนี้ เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาสามารถสัมผัสและรับรู้ถึงเวลาได้ สำหรับเรานั้นอาจจะเป็นเรื่องปกติแต่สำหรับผู้พิการทางสายตานั้นเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อมาก ๆ สำหรับพวกเขา แนวความคิดการออกแบบคิดนอกกรอบส่วนใหญ่สร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายจินตนาการให้กับ Ehsaas เนื่องจากตัวนาฬิกาใช้ระบบการเขียนอักษรเบรลล์บนหน้าปัด ซึ่งเป็นระบบการเขียนแบบสัมผัสที่ผู้พิการทางสายตาใช้กันอย่างแพร่หลาย

อักษรเบรลล์สามารถใช้กับทุกสิ่ง หรือทุกที่ที่ผู้พิการทางสายตาสามารถเข้าถึงได้รวมไปถึงการนำไปใช้สำหรับการเรียนรู้และการสื่อสารโดยใช้จุดที่นูนขึ้นมาจากพื้นผิวต่าง ๆ

การสัมผัสจุดเหล่านั้นจะบอกคุณว่ากำลังสื่อสารอะไรอยู่ Nikhil Kapoor ดีไซน์เนอร์เคยจินตนาการถึงนาฬิกาสำหรับผู้พิการทางสายตามาก่อน จนในปัจจุบันมันก็ถูกสร้างขึ้นจนสำเร็จ มันถูกเรียกว่า Ehsaas และได้รับการออกแบบด้วยระบบอักษรเบรลล์ ตัวเลขอักษรเบรลล์อยู่ที่บริเวณหน้าปัดเพื่อให้ผู้พิการทางสายตาสามารถสัมผัสได้ถึงเวลาในปัจจุบัน นี่ไม่ใช่นาฬิกาธรรมดา EHSAAS ได้ใช้ Electronic Active Polymer บนหน้าปัดนาฬิกา สายนาฬิกาเป็นแบบยางยืดคุณภาพสูงซึ่งทำให้สวมใส่ได้ง่ายและสบายข้อมือ การติดตามเวลาอาจใช้ได้ง่ายขึ้นเมื่อเทียบกับเมื่อหลายปีโดยการนำเอาระบบอักษรเบรลล์มาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีในปัจจุบัน สำหรับคนปกติ "เวลาบอกได้แต่จับต้องไม่ได้" แต่กับนาฬิกาอักษรเบรลล์นั้นทำให้ผู้พิการทางสายตาจับต้องและรู้สึกได้ถึงเวลา นาฬิกามีการทำงานที่เรียบง่ายช่วยให้สามารถอ่านเวลาได้อย่างง่ายดาย ผู้พิการทางสายตาสามารถใช้นิ้วสัมผัสไปมาและรู้สึกถึงจุดต่าง ๆ บนหน้าปัดนาฬิกาและบอกเวลาได้อย่างแม่นยำรหัสอักษรเบรลล์บนหน้าปัดนาฬิกาถูกประดิษฐ์ขึ้นโดย Electronic Active Polymers มันคือโพลิเมอร์ที่แสดงการเปลี่ยนแปลงขนาด หรือรูปร่างเมื่อถูกกระตุ้นโดยสนามไฟฟ้าจึงทำให้บอกเวลาเป็นหน่วยชั่วโมงและนาทีได้ ที่ด้านล่างตัวนาฬิกาจะมีตำหนิเล็ก ๆ ที่ช่วยให้ผู้ใช้ให้สามารถสวมใส่ได้ถูกต้อง นาฬิกาถูกจัดเก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์พิเศษภายในกล่องอย่างดี ภายในกล่องจะมีคู่มือคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้นาฬิกาเป็นอักษรเบรลล์ ทำให้ผู้พิการทางสายตาสามารถสวมใส่และใช้นาฬิกาได้อย่างถูกต้องด้วยตัวเองได้(news.siamphone.com 22 ก.พ.66)

เพราะเวลา ในชีวิตมีจำกัด เราจึงไม่ควรเสียเวลากับบางสิ่ง บางอย่างที่เป็นอดีตต่อไปอีกเลย

มจร. เปิดหน่วย DSSU หน่วยบริการสนับสนุน นักศึกษาพิการ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียม



จากหนึ่งในเป้าหมายของ มจร. ที่ต้องการทำให้นักศึกษาทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม เป็นที่มาของการเปิด "หน่วยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี" (Disability Support Services Unit, King Mongkut's University of Technology Thonburi) หรือ DSSU@KMUTT) เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา รศ.ดร. สุวิทย์ แซ่เตีย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจร.) กล่าวว่ ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาจาก มจร. มีการดำเนินการตามเป้าหมายเพื่อให้คนพิการและคนทุกกลุ่มสามารถใช้ชีวิตร่วมกันได้อย่างสะดวก ปลอดภัยและเท่าเทียมมาอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่คนพิการในพื้นที่สาธารณะ เช่น ทางเดิน ทางลาด รววจับลิฟต์ บ้ายสัญลักษณ์ ที่จอดรถ และห้องน้ำสำหรับคนพิการ ซึ่งเป็นไปตาม พรบ.จัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551 ที่กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยจัดให้มีบริการสนับสนุนการศึกษาที่ช่วยให้นักศึกษาพิการสามารถเข้าถึงระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเท่าเทียมกับนักศึกษาทั่วไป ดังนั้นการ

จัดตั้งหน่วยงานโดยเฉพาะจะช่วยให้การดำเนินการมีความต่อเนื่องและเห็นผล ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น "หน้าที่หลักของหน่วย DSSU@KMUTT คือ ให้ความช่วยเหลือ คำแนะนำ ประสานงานและติดตาม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาพิการ ในรูปแบบ One Stop Service เพื่อให้ นักศึกษาของเราสามารถเข้าถึงระบบการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ และบรรลุเป้าหมายทางการศึกษาของตนเอง" นอกจากนี้ DSSU@KMUTT จะประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้นักศึกษาพิการ ติดตามดูแลนักศึกษา และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างนิเวศแวดล้อม (Ecosystem) ของการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ ทั้งด้านนโยบาย สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก "ปัจจุบัน มจร. มีนักศึกษาพิการที่กำลังศึกษาจำนวน 18 คน จำแนกเป็นระดับ ป.ตรี 13 คน ป.โท 3 คน และป.เอก 2 คน หน่วย DSSU จะมีเจ้าหน้าที่ประจำเพื่อให้บริการต่างๆ กับนักศึกษาพิการ และการบริหารจัดการข้อเสนอและข้อร้องเรียนที่มีกลไกการหารือร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการ พร้อมทั้งมีระบบการติดตามและแจ้งผลการดำเนินการให้นักศึกษาได้รับทราบ ดังนั้นการดูแล ประสานงาน สนับสนุนความช่วยเหลือแก่นักศึกษาพิการให้ได้เข้าถึงระบบการศึกษา และทรัพยากรทางการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมมาไว้ ณ จุดเดียวเช่นนี้ จะทำให้นักศึกษาของเราได้รับอำนวยความสะดวกมากยิ่งขึ้น" ด้านนายภัทรดนัย อิม่อง (น้องปอม) นศ.ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กล่าวว่ สถานการณ์โควิดที่ต้องเรียนออนไลน์ในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ผม มีโอกาสเข้ามาเรียนในห้องกับเพื่อนได้

เพราะเวลา ในชีวิตมีจำกัด เราจึงไม่ควรเสียเวลากับบางสิ่ง บางอย่างที่เป็นอดีตต่อไปอีกเลย

ไม่นานนัก แต่ก็ได้เห็นความใส่ใจของมหาวิทยาลัยกับการดูแลนักศึกษาพิการ "ผมมีความประทับใจเพื่อนๆ และอาจารย์ที่สนับสนุนในการเรียนให้ผมได้เรียนเหมือนปกติกับเพื่อนนักศึกษา ผมใช้วีลแชร์ในชีวิตประจำวัน พื้นที่มหาวิทยาลัยมีทางลาดเชื่อมต่อระหว่างอาคารต่างๆ ทำให้เราไปในที่ต่างๆ ได้สะดวก ลิฟต์ที่คนพิการนั่งวีลแชร์หรือคนพิการตาบอดสามารถใช้ได้จริง ซึ่งสิ่งที่ผมสัมผัสได้นี้ ทำให้ผมมีเชื่อมั่นว่าหน่วย DSSU@KMUTT จะช่วยให้การดำเนินการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พวกเราสามารถใช้ชีวิตร่วมกับคนทั่วไปได้อย่างมีคุณภาพยิ่งขึ้น" รศ.ดร.สุวิทย์ กล่าวว่าบทบาทสำคัญของหน่วยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSSU@KMUTT) คือ การทำให้นักศึกษาพิการมจธ. ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนให้เข้าถึงระบบบริการทางการศึกษาและทรัพยากรในมหาวิทยาลัยอย่างเท่าเทียมและมีคุณภาพ ใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข "นอกจากโครงการเงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการระดับปริญญาตรีจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) แล้ว มจธ. มีทุนการการศึกษาอื่นอีกหลายประเภท ทั้งทุนให้เปล่า, ทุนประเภท Active Recruitment, ทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความเดือดร้อนทางการเงิน, ทุนผู้ประสบอุบัติเหตุ และทุนจ้างงาน เป็นต้น ขณะเดียวกัน มจธ. ยังมีโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานในสถานประกอบการ ที่เป็นการอบรมฝึกอาชีพเพื่อเพิ่มโอกาสในการมีงานทำสำหรับคนพิการที่เป็นบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ นักศึกษา มจธ. ซึ่งสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง หรือ ศศต. มจธ." รักษาการแทนอธิการบดี มจธ. กล่าวทิ้งท้ายว่า "ไม่ว่าคนปกติหรือคนพิการ ก็สามารถเป็นได้ทั้งผู้ให้และผู้รับ

สามารถเรียนรู้และช่วยเหลือซึ่งกันได้ตามบริบทวิถีทางของตนเอง ดังนั้นนักศึกษาปกติและนักศึกษาพิการของมจธ. จึงมีศักยภาพและความสามารถที่จะเป็นผู้นำที่สร้างการเปลี่ยนแปลง หรือ Social Change Agent ได้เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะการให้เกียรติและเห็นคุณค่ากันและกันอย่างเท่าเทียม จับมือและก้าวไปพร้อมกัน (Better Together)(ryt9.com 2 ก.พ.66)

โปรดเอื้อเฟื้อ! สาวพิการตัดพ้อ รอเข้าห้องน้ำนานมาก เปิดออกมาอึ้ง ห้องปกติว่างทำไมไม่ใช้



โปรดเอื้อเฟื้อ! สาวพิการตัดพ้อ รอเข้าห้องน้ำนานมาก เปิดออกมาอึ้ง แม่ลูกเดินออกมา ถามห้องปกติว่างทำไมไม่ใช้ บางคนคิดบวกลูกอาจจะเด็กพิเศษก็ได้ วันที่ 31 ม.ค.66 สมาชิก TikTok @thejajah ซึ่งเป็นผู้พิการ ได้โพสต์คลิปขณะรอเข้าห้องน้ำสำหรับคนพิการ แล้วเธอรอนานมาก คนที่ใช้อยู่ก็ยังไม่ออกมา แต่เมื่อเห็นกลับทำเธออึ้งไม่คิดว่าจะมาใช้ ซึ่งเธอบอกว่า "เราใช้รถเข็น มันจำเป็นต้องเข้าห้องคนพิการ ซึ่งมันมีแค่ห้องเดียวทั้งห้างนั้น รอนานมากๆ สรุปเปิดมาแม่ลูกเดินได้ เด็กโตมากน่าจะ 9-10 ขวบ อยากให้เข้าใจความจำเป็นบ้างนะคะ ห้องปกติว่างมากๆเลย เจอบ่อยจนพยายามจะไม่ปวดเวลาไปข้างนอกแล้ว เสร้า #Thejajah #คนพิการ" หลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ไป ก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็น

เพราะเวลาในชีวิตมีจำกัด เราจึงไม่ควรเสียเวลากับบางสิ่ง บางอย่างที่เป็นอดีตต่อไปอีกเลย

จำนวนมาก โดยมีสมาชิกท่านหนึ่งบอกว่า “เห็นแล้วรู้สึก ผิดเลย เราพาลูกไปเปลี่ยนแพมเพิสบ่อยๆ บางทีก็นาน น้อยเพราะน้องวัยกำลังซนบางทีต้องให้พ่อเข้าไปช่วยจะ ได้ไวโว” เธอก็เข้ามาตอบคอมเมนต์ว่า “ไม่เป็นไรเลยคะ อันนี้พูดถึงในกรณีน้องคนนั้นเขาโตมากแบบมากแล้วคะ 9-10 ได้แล้ว ไม่ใช่คนท้อง คนแก่ หรือมีเบบี๋น้อยๆ ค่ะ” นอกจากนี้ยังมีคนคิดบวกบอกว่า “บางที่น้องอาจเป็นเด็ก พิเศษก็ได้ คิดบวก” เธอก็ตอบว่า “ไม่แน่ใจเหมือนกันเลย ค่ะ อาจจะใช้ค่ะ ขอโทษด้วยนะคะ ถ้าทำให้รู้ไม่ดี หนูแค่ เข้าที่อื่นไม่ได้แล้วค่ะ”(khaosod.co.th 2 ก.พ.66)

กสม.ชี้การทำโทษนักเรียนโดยทำให้ได้รับความ อับอาย เป็นการละเมิดสิทธิฯ



กสม.ชี้การทำโทษนักเรียนโดยทำให้ได้รับความอับอาย เป็นการละเมิดสิทธิฯ พร้อมแนะกระทรวงศึกษาฯ กำกับ ดูแลและอบรมครูเกี่ยวกับการทำโทษนักเรียนให้เหมาะสม สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า เมื่อวันที่ 2 ก.พ.2566 นายวสันต์ ภัยหลิกี้ กรรมการสิทธิ มนุษยชนแห่งชาติ เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการสิทธิ มนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้รับเรื่องร้องเรียนขอให้ ตรวจสอบการกระทำของครูหัวหน้าฝ่ายปกครอง โรงเรียน เอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง จากกรณีการลงโทษ นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 4 คน ด้วยการ

ให้ถอดกางเกงพลศึกษาจนเหลือแต่กางเกงชั้นในและ กางเกงขาสั้นผู้ชาย (บ็อกเซอร์) โดยให้ยื่นหันหน้ามาทาง ครูหัวหน้าฝ่ายปกครองผู้ถูกร้อง และหันหลังให้กับเพื่อน นักเรียนจำนวนมากที่กำลังเดินขึ้นอาคารเรียนหลังเลิก แแถว จากนั้นได้ดำเนินการอบรมสั่งสอนนักเรียนชายกลุ่ม ดังกล่าวเนื่องจากทั้ง 4 คนได้ร่วมกันแกล้งเพื่อนนักเรียน ชายชาพิการคนหนึ่งซึ่งเรียนอยู่ห้องเดียวกันด้วยการฉีก แขนเสื้อจนขาดและดึงกางเกงลง ซึ่งผู้ร้องเห็นว่าการ กระทำดังกล่าวเป็นการทำให้นักเรียนได้รับความอับอาย จึงขอให้ตรวจสอบ กสม.พิจารณาข้อเท็จจริงจากทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้อง หลักกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชนแล้ว เห็น ว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 32 ให้การรับรองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียงและครอบครัว การกระทำอันเป็นการ ละเมิดหรือกระทบต่อสิทธิของบุคคลจะกระทำมิได้ ขณะที่ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข้อ 16 กำหนดว่า เด็กจะไม่ถูก แทรกแซงโดยพลการ หรือโดยไม่ชอบในความเป็นอยู่ ส่วนตัวต่อเกียรติและชื่อเสียง ซึ่งจากการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง ครูผู้ถูกร้องให้เหตุผลของการลงโทษว่ามีเจตนา ที่ต้องการอบรมสั่งสอนนักเรียนทั้งสี่คนให้เข้าใจถึง ความรู้สึกของเพื่อนนักเรียนชายชาพิการที่ถูกกลั่นแกล้งใน ลักษณะนี้มาแล้วหลายครั้ง ส่วนผู้ปกครองของนักเรียนที่ ถูกลงโทษบางคนไม่พอใจการกระทำของครูผู้ถูกร้อง จึงได้ ร้องเรียนไปยังโรงเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ระยอง และ กสม. รวมทั้งแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ ตำรวจ และเผยแพร่เรื่องราวไปในสื่อสังคมออนไลน์ จากนั้นโรงเรียนได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง และสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ครูผู้ถูกร้อง หลังเกิดเหตุการณ์นี้ แล้ว โดยนักเรียนทั้งสี่คนไม่ติดใจการลงโทษของผู้ถูกร้อง แต่อย่างไรก็ตาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ปกครองของ

เพราะเวลา ในชีวิตมีจำกัด เราจึงไม่ควรเสียเวลากับบางสิ่ง บางอย่างที่เป็นอดีตต่อไปอีกเลย

นักเรียนทั้งสองฝ่าย โรงเรียนและครูผู้ถูกร้องสามารถเจรจาตกลงกันได้ เรื่องจึงยุติ กสม. เห็นว่า แม้จะปรากฏว่านักเรียนทั้งสองคนกลับแกล้งเพื่อนนักเรียน ซึ่งเป็นคนพิการด้วยการฉีกเสื้อและถอดกางเกง อันเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมตามกฎหมายกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 1 (6) ที่กำหนดให้นักเรียนต้องไม่ก่อเหตุทำร้ายร่างกายผู้อื่นหรือกระทำการใด ๆ อันน่าจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยหรือขัดต่อศีลธรรมอันดี และแม้ครูผู้ถูกร้องอาจลงโทษนักเรียนโดยมีความมุ่งหมายเพื่อการอบรมสั่งสอน แต่ก็ต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 5 และข้อ 6 ซึ่งมี 4 สถาน ได้แก่ (1) ว่ากล่าวตักเตือน (2) ทำทัณฑ์บน (3) ตัดคะแนนความประพฤติ (4) ทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยห้ามลงโทษนักเรียนด้วยการกลั่นแกล้งหรือด้วยความโกรธ หรือด้วยความพยาบาท ดังนั้น การที่ครูผู้ถูกร้องสั่งลงโทษนักเรียนทั้งสองคนโดยให้ถอดกางเกง แม้จะมีเจตนาเพื่ออบรมสั่งสอน แต่ทำให้นักเรียนทั้งสองคนรู้สึกอับอาย จึงเป็นการลงโทษที่ไม่เป็นไปตามระเบียบฉบับดังกล่าว และกระทบต่อสิทธิตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 32 กติกา ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ 17 และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข้อ 16 ให้การรับรองและคุ้มครองไว้ จึงเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน แม้ว่าเรื่องดังกล่าวได้มีการตกลงกันและแก้ไขปัญหาย่างเหมาะสมจนได้ข้อยุติแล้ว แต่เพื่อป้องกันมิให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนลักษณะนี้ขึ้นอีกในโรงเรียนแห่งดังกล่าว ประกอบกับเห็นว่าเหตุการณ์ความรุนแรงระหว่างนักเรียนด้วยกันหรือระหว่างครูกับนักเรียน ยังเกิดขึ้นเป็นระยะ เช่น ครูใช้ไม้เรียวตีนักเรียนที่ก้นจนเกิด

อาการเขียวช้ำ ครูใช้แก้วกาแฟใส่นักเรียนจนเป็นเหตุให้ใบหน้าผิดรูป เป็นต้น กสม. ในคราวประชุมด้านการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 จึงเห็นควรมีข้อเสนอแนะต่อโรงเรียนเอกชนแห่งดังกล่าว รวมทั้งกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อดำเนินการ สรุปได้ ดังนี้ (1) ให้โรงเรียนเอกชนแห่งดังกล่าว กำชับครูที่ทำหน้าที่ฝ่ายปกครองให้ตระหนักว่าการลงโทษนักเรียนจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 โดยเคร่งครัด และเคารพสิทธิมนุษยชนของนักเรียน (2) ให้กระทรวงศึกษาธิการ กำกับดูแลส่วนราชการในสังกัดให้กำชับหรือชักจูงความเข้าใจแก่โรงเรียนและสถานศึกษาเป็นระยะ ๆ รวมทั้งอบรมให้ความรู้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุใหม่หรือที่เกี่ยวข้องกับการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา



เพราะเวลา ในชีวิตมีจำกัด เราจึงไม่ควรเสียเวลากับบางสิ่ง บางอย่างที่เป็นอดีตต่อไปอีกเลย

เหล่ากาชาดปราจีนบุรีลงพื้นที่เยี่ยมและ ช่วยเหลือผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง



นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย พ.ต.ท.หญิง สุธมน เนื่องจำนงค์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปราจีนบุรี นายรัชกฤต พยัคฆ์ นายอำเภอศรีมหาโพธิ์ สาธารณสุขอำเภอ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และ อสม. ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จำนวน 5 ราย ได้แก่ 1) นางทองดำ จันทร์สด อายุ 85 ปี ผู้พิการ/ติดเตียง อาศัยบ้านเลขที่ 17 ม.4 ต.สัมพันธ อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี 2) นางสาวอารีดา บุญประเสริฐ อายุ 30 ปี เป็นผู้พิการ อาศัยบ้านเลขที่ 31/1 ม.7 ต.สัมพันธ อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี 3) นายบุญยัง วิเศษ อายุ 68 ปี เป็นผู้ป่วยติดเตียง อาศัยบ้านเลขที่ 35/1 ม.7 ต.สัมพันธ อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี 4) นางจำปี สำเร็จกิจ อายุ 64 ปี ผู้พิการ อาศัยบ้านเลขที่ 98/1 ม.2 ต.บ้านทาม อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี 5) นายสมหวัง พันธุกุล อายุ 45 ปี ผู้พิการ อาศัยบ้านเลขที่ 62 ม.2 ต.บ้านทาม อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี โดยในการลงพื้นที่ครั้งนี้ เหล่า

กาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจทั้งผู้ดูแลและผู้ป่วย พร้อมให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น โดยได้มอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็น และฝากให้สาธารณสุขอำเภอศรีมหาโพธิ์ และ อสม.ในพื้นที่ ดูแลให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวกต่าง ๆ รวมทั้งการเดินทางของผู้ป่วยเพื่อไปพบแพทย์ตามที่นัดหมายอีกด้วย (thainews.prd.go.th 3 ก.พ.66)

พร้อมเบิกจ่าย โอนเงินให้แก่หน่วยงานและ ร้านค้าที่รับชำระค่าสินค้าและบริการ ผ่านบัตร สวัสดิการแห่งรัฐ



นางสาววารี แวนแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลาง ได้อัปเดตการเบิกจ่ายและโอนเงินให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยทุกวันที่ 1 ของเดือน ได้รับวงเงินซื้อสินค้า 200/300 บาทต่อเดือน ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาทต่อ 3 เดือน (ม.ค. - มี.ค. 66) ค่าโดยสารรถ บขส. ค่าโดยสารรถไฟฟ้า ค่าโดยสารรถ ขสมก./รถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL) 500 บาทต่อเดือน ซึ่งวงเงินดังกล่าวไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้และไม่สะสมในเดือนถัดไป **ส่วนทุกวันที่ 18 ของเดือน จะได้รับเงินชดเชยค่าไฟฟ้า** ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน เงินชดเชยตามจำนวนเงินที่ชำระค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน สามารถถอนเป็นเงิน

เพราะเวลา ในชีวิตมีจำกัด เราจึงไม่ควรเสียเวลากับบางสิ่ง บางอย่างที่เป็นอดีตต่อไปอีกเลย

สดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้ และทุกวันที่ 22 ของเดือน สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ จะได้เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้ สำหรับเดือนมกราคม 2566 กรมบัญชีกลาง ได้ทำการจ่ายเงินให้แก่หน่วยงาน/ร้านค้าที่รับชำระเงินด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและการโอนเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 6,785 ล้านบาท ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ยังสามารถใช้บัตรฯ ต่อไปได้ตามปกติ จนกว่ากระทรวงการคลังจะประกาศให้เริ่มใช้บัตรประชาชนแทน (thainews.prd.go.th 3 ก.พ.66)

สธ.ส่งรถ Mobile Stroke Unit ไป "ระนอง" ดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง 4 เส้นทาง เข้าถึงรักษาใน 4 ชม.ครึ่ง ลดตาย-พิการ



สธ.จัดรถ Mobile Stroke Unit ประจำ รพ. ระนอง ช่วยเหลือผู้ป่วยหลอดเลือดสมองนอก รพ. แบ่งการดูแล 4 เส้นทาง ช่วยเข้าถึงการรักษาใน 4 ชั่วโมงครึ่ง ทั้งฉีดสี ซีทีสแกน ให้ยาละลายลิ่มเลือดได้ทันที หวังลดอัตราการตายและพิการ หลังพระนองเข้าถึงระบบ Fast Track เพียง 33.8% เมื่อวันที่ 3 ก.พ. ที่ รพ.ระนอง จ.ระนอง นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุข (สธ.) กล่าว ภายหลังหน่วยรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ รถ Mobile Stroke Unit จากสถาบันประสาทวิทยา ว่า โรคหลอดเลือดสมองถือเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของประเทศไทย โดยแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ประมาณ 6 หมื่นคน การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เป็นสิ่งที่มีความสำคัญ การร่วมมือกันพัฒนาบริการโรคหลอดเลือดสมองครั้งนี้ จะทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ขณะที่ศูนย์การแพทย์ทางไกลหรือโทรเวชกรรม จะช่วยเพิ่มการเข้าถึงการรักษาของประชาชนที่อยู่ห่างไกลได้สะดวกรวดเร็วขึ้น ลดภาระค่าใช้จ่าย ลดความแออัด และลดการรอคอย เป็นต้นแบบขยายผลการจัดระบบบริการโรคหลอดเลือดสมองให้กับพื้นที่อื่นๆ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวว่า สธ.ได้จัดให้มีระบบ Stroke Fast Track ตามมาตรฐานการรักษา ผู้ป่วยต้องได้รับยาละลายลิ่มเลือดภายใน 4 ชั่วโมงครึ่ง และได้รับการรักษาโดยใช้สายสวนลากลิ่มเลือดภายใน 6-24 ชั่วโมง จะลดอัตราการตายและความพิการลงได้ แต่จากข้อมูลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง จ.ระนอง ในปี 2564 มีจำนวนผู้ป่วย 441 ราย เข้าระบบ Fast Track ได้เพียง 149 ราย คิดเป็น 33.8% จึงกำหนดให้เป็นพื้นที่นำร่องในการดำเนินโครงการพัฒนาต้นแบบการเข้าถึงการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเชิงรุก โดยมีการนำรถ Mobile Stroke Unit ของสถาบันประสาทวิทยา มาประจำการในพื้นที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ เป็นต้นแบบให้แก่หน่วยงานเครือข่ายได้พัฒนาการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รวมทั้งการส่งต่อที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ รวมถึงพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ของ รพ.ให้มีความพร้อม ด้าน นพ.ธงชัย

เพราะเวลา ในชีวิตมีจำกัด เราจึงไม่ควรเสียเวลากับบางสิ่ง บางอย่างที่เป็นอดีตต่อไปอีกเลย

กิริติหัตถยากร อธิปไตยกรมการแพทย์ กล่าวว่า Mobile Stroke Unit เป็นหน่วยรักษาผู้ป่วยอัมพาตเคลื่อนที่ที่ช่วยผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง สามารถฉีดสียา CT Scan และให้ยาละลายลิ่มเลือดได้ทันทีบนรถ มีการสื่อสารผ่านระบบโทรเวชกรรมกับแพทย์ใน รพ. ทำให้ดูแลผู้ป่วยได้สะดวกและรวดเร็ว ซึ่งรถ Mobile Stroke Unit ในพื้นที่ จ.ระนอง ตัวรถจะประจำอยู่ที่ รพ.ระนอง แบ่งการดูแลออกเป็น 4 เส้นทาง และแต่ละเส้นทางจะอยู่ในช่วงเวลาสำคัญของการดูแลรักษา คือ 4 ชั่วโมงครึ่ง ส่วนการพัฒนา ระบบ Digital Transformation หรือ DMS Telemedicine เป็นนวัตกรรมทางการแพทย์และระบบสารสนเทศที่ทันสมัย ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยในการใช้บริการนัดหมายเพื่อปรึกษาการแพทย์ทางไกล ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การดูแลโรคหลอดเลือดสมองใน 4 เส้นทาง ได้แก่ 1.เส้นทาง รพ.กระบรี จุดนัดพบอยู่ที่ รพ.สต.บางแก้วนอก ระยะทาง 31 กม. เข้าไป 24 นาที ี่กลับ 26 นาที 2.เส้นทาง รพ.ละอุ่น จุดนัดพบที่ รพ.สต.ระวี ระยะทาง 16 กม. เข้าไป 19 นาที ี่กลับ 23 นาที 3.เส้นทาง รพ.สุขสำราญ จุดนัดพบที่ รพ.กะเปอร์ ระยะทาง 52 กม. เข้าไป 45 นาที ี่กลับ 37 นาที และ 4.เส้นทาง รพ.กะเปอร์ จุดนัดพบอยู่ที่ รพ.สต.ราชกรูด ระยะทาง 27 กม. เข้าไป 26 นาที ี่กลับ 23 นาที(mgronline.com 6 ก.พ.66)

โจชักปืนขู่ ทำร้ายชายพิการทางสมอง หลังไปตกปลาได้ 3 ตัว แบ่งกันไม่ลงตัว



โจชักปืนขู่! แบ่งปลาไม่ลงตัว

นายเบส ชักปืนข่มขู่ นายสุรภูมิ หนูม้วยวัย 20 ปี (ผู้พิการทางสมอง) หลังมีเรื่อง แบ่งปลากันไม่ลงตัว เหตุเกิดที่บ้านพัก ต.ศาลาแดง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา น.ส.นิภาพร ทองกร อายุ 34 ปี พี่สาว นายสุรภูมิ นำมาร้องสื่อ บอกว่า น้องชายเป็นผู้พิการทางสมองประเภท 5 ถูก "นายเบส" ผู้ก่อเหตุทำร้าย จุดเริ่มต้นมาจาก น้องชายและผู้ก่อเหตุ ไปตกปลากันในคลองหลังบ้าน แล้วได้ปลา 3 ตัว เป็น ยี่สก 2 ตัว และปลาสรวย 1 ตัว ซึ่งเป็นตัวใหญ่หนักประมาณ 6 กิโลกรัม ตัดเบ็ดน้องชาย จึงไม่ให้ผู้ก่อเหตุ ทำให้ผู้ก่อเหตุไม่พอใจทะเลาะโต้เถียงกับน้องชาย จากนั้นก็แยกย้ายกลับบ้าน หลังจากนั้น ผู้ก่อเหตุ แซ่ตามทางเบ็ด จนผู้ก่อเหตุ กลับมาที่บ้าน จึงเกิดเหตุการณ์ตามในคลิปชกต่อย น้องชาย และผลักยาย ที่เข้าไปห้ามจนเสียหลักล้มอีกด้วย เธอพาน้องชายและยาย ไปแจ้งความ ที่สภ.บางน้ำเปรี้ยว ให้ตำรวจ ตามจับกุมผู้ก่อเหตุแล้ว ครอบครอง รู้สึกหวาดกลัว เพราะผู้ก่อเหตุขู่ไว้ จะย้อนกลับมาก่อเหตุอีก (thaich8.com 2 ก.พ.66)

เพราะเวลา ในชีวิตมีจำกัด เราจึงไม่ควรเสียเวลากับบางสิ่ง บางอย่างที่เป็นอดีตต่อไปอีกเลย

'มจร.'เปิดหน่วย'DSSU@KMUTT' หนุน'ผู้พิการ' เข้าถึงการศึกษาเท่าเทียม



จากหนึ่งในเป้าหมายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจร.) ที่ต้องการทำให้นักศึกษาทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม เป็นที่มาของการเปิด “หน่วยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี” (Disability Support Services Unit, King Mongkut's University of Technology Thonburi) หรือ DSSU@KMUTT) เมื่อช่วงปลายเดือน ม.ค. 2566 ที่ผ่านมา รศ.ดร. สุวิทย์ แซ่เตีย รักษาการแทนอธิการบดี มจร. กล่าวว่า ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาทาง มจร. มีการดำเนินการตามเป้าหมายเพื่อให้นักพิการและคนทุกกลุ่มสามารถใช้ชีวิตร่วมกันได้อย่างสะดวก ปลอดภัยและเท่าเทียมมาอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่คนพิการในพื้นที่สาธารณะ เช่น ทางเดิน ทางลาด รวจับ ลิฟต์ บ้ายสัญลักษณ์ที่จอดรถ และห้องน้ำสำหรับคนพิการ ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ.จัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 ที่กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยจัดให้มีบริการสนับสนุนการศึกษาที่ช่วยให้นักศึกษาพิการสามารถเข้าถึงระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีคุณภาพและเท่าเทียมกับนักศึกษาทั่วไป ดังนั้น การจัดตั้งหน่วยงาน โดยเฉพาะจะช่วยให้การดำเนินการมีความต่อเนื่องและ

เห็นผลที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยหน้าที่หลักของหน่วย DSSU@KMUTT คือ ให้ความช่วยเหลือ คำแนะนำ ประสานงานและติดตามเพื่ออำนวยความสะดวกกับนักศึกษาพิการ ในรูปแบบ One Stop Service เพื่อให้ นักศึกษาของเราสามารถเข้าถึงระบบการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ และบรรลุเป้าหมายทางการศึกษาของตนเอง นอกจากนี้ DSSU@KMUTT จะประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับนักศึกษาพิการ ติดตามดูแลนักศึกษา และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างนิเวศแวดล้อม (Ecosystem) ของการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ ทั้งด้านนโยบาย สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก “ปัจจุบัน มจร. มี นักศึกษาพิการที่กำลังศึกษาจำนวน 18 คน จำแนก เป็น ระดับ ป.ตรี 13 คน ป.โท 3 คน และป.เอก 2 คน หน่วย DSSU จะมีเจ้าหน้าที่ประจำเพื่อให้บริการต่างๆ กับนักศึกษาพิการ และการบริหารจัดการข้อเสนอและข้อร้องเรียนที่มีกลไกการหารือร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการ พร้อมทั้งมีระบบการติดตามและแจ้งผลการดำเนินการให้นักศึกษาได้รับทราบ ดังนั้นการดูแล ประสานงาน สนับสนุนความช่วยเหลือแก่นักศึกษาพิการให้ได้เข้าถึงระบบการศึกษา และทรัพยากรทางการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมมาไว้ ณ จุดเดียวเช่นนี้จะทำให้นักศึกษาของเราได้รับอำนวยความสะดวกมากยิ่งขึ้น” รศ.ดร. สุวิทย์ ระบุ รักษาการแทนอธิการบดี มจร. ยังกล่าวอีกว่า บทบาทสำคัญของหน่วยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSSU@KMUTT) คือการ ทำให้นักศึกษาพิการใน มจร. ได้รับการช่วยเหลือ สนับสนุนให้เข้าถึงระบบบริการทางการศึกษาและทรัพยากรในมหาวิทยาลัยอย่างเท่าเทียมและมีคุณภาพ

เพราะเวลา ในชีวิตมีจำกัด เราจึงไม่ควรเสียเวลากับบางสิ่ง บางอย่างที่ในอดีตต่อไปอีกเลย

ใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข ซึ่งนอกจากโครงการเงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการระดับปริญญาตรีจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) แล้ว มจร. มีทุนการศึกษาอื่นอีกหลายประเภท ทั้ทุนให้เปล่า, ทุนประเภท Active Recruitment, ทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความเดือดร้อนทางการเงิน, ทุนผู้ประสบอุบัติเหตุ และทุนจ้างงาน เป็นต้น ขณะเดียวกัน มจร. ยังมีโครงการฝึกอบรมคนพิการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานในสถานประกอบการ ที่เป็นการอบรมฝึกอาชีพเพื่อเพิ่มโอกาสในการมีงานทำ ให้สำหรับคนพิการที่เป็นบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ นักศึกษา มจร. ซึ่งสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง หรือ ศศต. มจร. “ไม่ว่าคนปกติหรือคนพิการก็สามารถเป็นได้ทั้งผู้ให้และผู้รับ สามารถเรียนรู้และช่วยเหลือซึ่งกันได้ตามบริบทวิถีทางของตนเอง ดังนั้นนักศึกษาปกติและนักศึกษาพิการของ มจร. จึงมีศักยภาพและความสามารถที่จะเป็นผู้นำที่สร้างการเปลี่ยนแปลง หรือ Social Change Agent ได้เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะการให้เกียรติและเห็นคุณค่ากัน และกันอย่างเท่าเทียม จับมือและก้าวไปพร้อมกัน (Better Together)” รศ.ดร.สุวิทย์ กล่าว ด้าน นายภัทรดนัย อิมอ่อง (น้องปอม) นศ. ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เล่าว่า สถานการณ์โควิด-19 ที่ต้องเรียนออนไลน์ในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ตนมีโอกาสเข้ามาเรียนในห้องกับเพื่อนได้ไม่นานนัก แต่ก็ได้เห็นความใส่ใจของมหาวิทยาลัยกับการดูแลนักศึกษาพิการ ซึ่งตนประทับใจเพื่อนๆ และอาจารย์ที่สนับสนุนให้ได้เรียนเหมือนปกติกับนักศึกษาคนอื่น ๆ “ผมใช้วีลแชร์ในชีวิตประจำวันพื้นที่มหาวิทยาลัยมีทางลาดเชื่อมต่อ

ระหว่างอาคารต่างๆ ทำให้เราไปในที่ต่างๆ ได้สะดวก ลิฟต์ที่คนพิการนั่งวีลแชร์หรือคนพิการตาบอดสามารถใช้ได้จริง ซึ่งสิ่งที่ผมสัมผัสได้นี้ ทำให้ผมมีความเชื่อมั่นว่าหน่วย DSSU@KMUTT จะช่วยให้การดำเนินการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พวกเราสามารถใช้ชีวิตร่วมกับคนทั่วไปได้อย่างมีคุณภาพยิ่งขึ้น” นายภัทรดนัย กล่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(naewna.com 6 ก.พ.66)

กทม. จ้างคนพิการ เพิ่มทำงานที่บ้าน



นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวถึงความคืบหน้าการจ้างงานคนพิการ ว่า ปัจจุบัน กทม. ได้จ้างงานคนพิการแล้ว 323 คน โดยในปีนี้จะจ้างเพิ่มอีก 4 ตำแหน่ง 11 อัตรา รวมถึงจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความสะดวกมากขึ้น และเพิ่มช่องทางให้ผู้พิการทำงานที่บ้านผ่านระบบออนไลน์ ด้านนายแสนยากร อุ่นมีศรี ผอ. สำนักพัฒนาสังคม กล่าวว่า ปัจจุบัน กทม. รับผู้พิการเข้าทำงานแล้วประมาณ 300 คน มีเป้าหมายรับสมัครทั้งหมด 600-800 คน โดยประจำเขตละ 6 คน งานส่วนใหญ่เป็นงานบันทึกข้อมูลชุมชน บันทึกข้อมูลการประชุมต่างๆ ซึ่งผู้พิการส่วนใหญ่ที่ผ่านระบบคัดเลือกเข้ามาทำได้ดี แต่ปัญหาที่พบคือ ผู้พิการบางคนไม่สามารถควบคุมสถานะจิตใจให้คงที่ได้ จึงลาออกไป บางรายไม่สามารถทนต่อ

เพราะเวลา ในชีวิตมีจำกัด เราจึงไม่ควรเสียเวลากับบางสิ่ง บางอย่างที่เป็นอดีตต่อไปอีกเลย

สภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากที่บ้านได้ ทำให้แม้จะมีผู้พิการเข้าทำงานเพิ่มขึ้น ดังนั้นคณะผู้บริหารได้หารือในการเพิ่มช่องทางให้ผู้พิการทำงานที่บ้านผ่านระบบออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้พิการมากขึ้น. (ไทยรัฐออนไลน์ 6 ก.พ.66)

หนุ่มพิการหัวใจนักสู้ ทำงานรายได้เดือนหลายหมื่น ไม่ท้อชีวิตเชิดชูทุกข์ของคู่กัน



หนุ่มพิการหัวใจนักสู้ เปิดบ้านรับซ่อมเครื่องไฟฟ้าทุกชนิด รับตัดต่อคลิปวิตีโอ หาเงินเลี้ยงตัวเองได้เดือนละหลายหมื่น ภูมิใจแม้เกิดมาไม่ครบ 32 ประการเหมือนคนอื่น แต่ก็ใช้ชีวิตให้มีคุณค่าได้ คนเราเกิดมาไม่เท่ากัน นายพูนสิน ยั่งยืน อายุ 39 ปี หนุ่มพิการหัวใจนักสู้ ชาว จ.สุรินทร์ มือพิการ 2 ข้าง เท้าลีบต้องใส่ขาเทียม ไม่ย่อท้อชีวิต เปิดบ้านรับซ่อมเครื่องไฟฟ้าทุกชนิด รับตัดต่อคลิปวิตีโอ หาเงินเลี้ยงตัวเองได้เดือนละหลายหมื่นบาท ไม่เป็นภาระครอบครัว ภูมิใจที่ได้เกิดมาแม้มีไม่ครบ 32 ประการเหมือนคนอื่น แต่ก็ใช้ชีวิตให้มีคุณค่าได้ “พูนสิน” อาศัยอยู่กับพี่สาว ที่บ้านเลขที่ 5 หมู่ 3 หมู่บ้านกะเพาโร ต.ตาวัง อ.บัวเขต จ.สุรินทร์ ด้วยความที่เป็นหนุ่มโสด แต่ละวันเขาจะหมกหมุ่นอยู่กับการซ่อมเครื่องไฟฟ้าทุกชนิด ทำคอมพิวเตอรื ตัดต่อคลิปวิตีโอ และหาความรู้ใหม่ๆ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอยู่เสมอ เขาใช้ได้ทุนบ้านเปิด

เป็นร้านเล็กๆ ชาวบ้านมักจะนำเครื่องไฟฟ้า มาให้ซ่อมอยู่เป็นประจำ และยังให้ฉายาว่า “ช่างเดี่ยวประจำตำบล” พูนสิน เล่าว่า ตนเองพิการมาตั้งแต่เกิด และเป็นลูกคนสุดท้องในจำนวนพี่น้อง 6 คน ครอบครัวมีอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก พ่อรับราชการครูประจำตำบล ตำแหน่งครูใหญ่ ซึ่งสถานะเท่าเทียมกับชาวบ้านไม่ได้เพอร์เฟกต์อะไร ตอนเด็กๆ พ่อก็พาไปหว่านแหตักปลาตามห้วยหนองคลองบึง ไม่ได้ดีกว่าคนอื่นเขา หลังเรียนจบมัธยมปลาย ได้เข้าสมัครโรงเรียนหลายแห่ง แต่ก็เป็นความโชคดีที่พี่สาวแนะนำให้ไปสอบที่ จ.ชลบุรี และชิงทุนเรียนฟรี จนได้ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนฝึกวิชาชีพสำหรับคนพิการโดยตรง มีหลายสาขาให้เลือก ตนได้เลือกเรียนสาขาอิเล็กทรอนิกส์ฮาร์ดแวร์ เพราะความชอบและหวังช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวระหว่างที่เรียนอยู่ ก็ได้ร่วมทำกิจกรรมกับทางวิทยาลัยหลายอย่าง วันหนึ่งทางวิทยาลัย เห็นว่าตนชอบดนตรี มีความสามารถแต่งเพลง เลยส่งไปประกวด จนได้เป็นตัวแทนของ จ.ชลบุรี และเคยแต่งเพลงประกวดของคนพิการได้รางวัลที่ 2 มาก่อน ทุกวันนี้ยามว่าง ตนก็จะหยิบกีตาร์มานั่งเล่นแต่งเพลงไปด้วย หลายอย่างก็อาศัยครูพี่ลักจำฝึกฝนจนชำนาญ เมื่อเรียนจบหลักสูตร ตนเริ่มจากเป็นช่างประจำร้านซ่อมเครื่องไฟฟ้าหาประสบการณ์ ก่อนจะมาเปิดร้านของตัวเองอยู่แถวพัทยา จ.ชลบุรี นานเกือบ 20 ปี กระทั่งสูญเสียแม่ไปด้วยโรคร้าย จึงได้กลับมาอยู่ที่บ้าน เพราะคำขอร้องของพ่อและพี่สาวให้มาอยู่เป็นเพื่อน จึงได้เปิดร้านรับซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ที่ได้ทุนบ้าน แต่ไม่นานก็มาเสียพ่อไปด้วยโรคราอีกคน ร้านซ่อมเครื่องไฟฟ้าของตนไปได้ดี ชาวบ้านส่วนใหญ่จะนำทีวี ตู้เย็น เครื่องซักผ้า และคอมพิวเตอรืมาให้ซ่อม ซึ่งก็คิดราคาตัวเองไม่แพง ตนมีรายได้วันละ 800-900 บาท

เพราะเวลา ในชีวิตมีจำกัด เราจึงไม่ควรเสียเวลากับบางสิ่ง บางอย่างที่เป็นอดีตต่อไปอีกเลย

นอกจากนี้ยังรับทำดนตรีเรียงเรียงประสาน ดัดต่อ คลิป/วิดีโอ ทุกวันนี้มีความสุขกับงานที่รัก ส่วนพี่ๆ ก็ทำ ส่วนไร่นาตามปกติ “ถึงแม้ว่าตนเองจะมีร่างกายที่ไม่ครบ 32 ประการ เหมือนกับคนอื่นเขา แต่อาศัยประสบการณ์ในการทำงานที่ผ่านมาร่วม 20 ปี ในการซ่อมเครื่องไฟฟ้า ใครเอาอะไรมาซ่อมได้หมด การที่ตนมาถึงจุดนี้ได้ไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องอาศัยความขยัน อดทน ใฝ่เรียนรู้” พูนสิน ทิ้งท้ายว่า ขอฝากไปถึงผู้พิการและผู้ที่กำลังท้อแท้ในชีวิตว่า トラาบไตที่เรายังมีลมหายใจ ขอให้ลุกขึ้นสู้ ไม่ว่าจะเจอปัญหาหรืออุปสรรคอะไร อย่าท้อแท้สิ้นหวัง ให้มีแรงต่อสู้ เดี่ยวมันก็ผ่านไปได้ ตั้งสติดีๆ ให้คิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดา สุขทุกข์ ร้าย ดี เป็นของคู่กัน(เดลินิวส์ออนไลน์ 6 ก.พ.66)

สมุทรสาครสร้างความตระหนักสถานประกอบการในการจ้างงานคนพิการตามกฎหมายกำหนด



วันนี้ (6 กุมภาพันธ์ 2566) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์ อินเตอร์ไฮเทล ต.

โคกขาม อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นายกองเอก อาวุธ วิเชียรฉาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ โดยมี นายโอภาส ศรีฉันทะมิตร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร นางอารยา ศิวาธรณิศร ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ สถานประกอบการ องค์กรคนพิการ คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ เข้าร่วมงาน นางอารยา ศิวาธรณิศร ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัด

สมุทรสาคร กล่าวว่่า สืบเนื่องจาก พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 ได้กำหนดสิทธิของคนพิการไว้อย่างครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านการให้บริการทางการแพทย์ การจัดการศึกษา การส่งเสริมอาชีพ สวัสดิการสังคม และการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ การมีส่วนร่วมทางสังคม รวมถึงด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเฉพาะการกำหนดให้หน่วยงานของรัฐ สถานประกอบการ ภาคเอกชน ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย การจ้างงานคนพิการในสัดส่วน 100 ต่อ 1 ตามมาตรา 33* การส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามมาตรา 34* รวมทั้งการส่งเสริมอาชีพตามมาตรา 35* กรณีที่สถานประกอบการไม่ประสงค์หรือไม่สามารถจ้างงานคนพิการ หน่วยงานของรัฐ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการนั้นอาจให้สัมปทาน จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีพิเศษ ฝึกงาน หรือจัดให้มีอุปกรณ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกล่ามภาษามือ หรือให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการได้ จังหวัดสมุทรสาคร ได้มีการขับเคลื่อนด้านการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ ตั้งแต่ ปี 2554 เป็นต้นมา ปัจจุบันมีสถานประกอบการที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการประจำปี 2566 จำนวน 658 แห่ง และเพื่อให้สอดคล้อง นโยบายรัฐบาล "ด้านความมั่นคงของชีวิตและสังคมในการเสริมสร้างให้คนพิการและผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น"ตามแนวทางที่ว่า "ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง"ตามนโยบายของรัฐบาลและตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 255- และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566ได้ อย่าแท้จจริงและมีประสิทธิผล ต่อไป(thainews.prd.go.th 7 ก.พ.66)

เพราะเวลา ในชีวิตมีจำกัด เราจึงไม่ควรเสียเวลากับบางสิ่ง บางอย่างที่เป็นอดีตต่อไปอีกเลย

โครงการผ่าตัดผู้ป่วยที่มีภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่ นิ้วคิด นิ้วเกิน แผลยึดติดหดรั้ง และความผิดปกติอื่นๆ บนใบหน้า



มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม หรือ Operation Smile Foundation (Thailand) ร่วมกับ โรงพยาบาลพะเยา จัดโครงการสร้างรอยยิ้ม หรือโครงการผ่าตัดผู้ป่วยที่มีภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่ นิ้วคิด นิ้วเกิน แผลยึดติดหดรั้ง และความผิดปกติอื่นๆ บนใบหน้า มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม หรือ Operation Smile Foundation (Thailand) ร่วมกับ โรงพยาบาลพะเยา จัดโครงการสร้างรอยยิ้ม หรือโครงการผ่าตัดผู้ป่วยที่มีภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่ นิ้วคิด นิ้วเกิน แผลยึดติดหดรั้ง และความผิดปกติอื่นๆ บนใบหน้า วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการสร้างรอยยิ้ม หรือโครงการผ่าตัดผู้ป่วยที่มีภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่ นิ้วคิด นิ้วเกิน แผลยึดติดหดรั้ง และความผิดปกติอื่นๆ บนใบหน้า ซึ่งมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม หรือ Operation Smile Foundation (Thailand) ร่วมกับ โรงพยาบาลพะเยาจัดขึ้น ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพะเยา ทั้งนี้ เนื่องจากภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า เป็นความพิการแต่กำเนิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหลายอย่าง และมีความซับซ้อน ซึ่งมีผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจของผู้ป่วย บิดามารดา และผู้ปกครอง

โดยความพิการที่เห็นเด่นชัด ได้แก่ รูปร่างและเค้าโครงของใบหน้า การพูดไม่ชัด การได้ยิน ระบบการกลืน การสบฟัน พัฒนาการและการเจริญเติบโตช้า รวมถึงอาจพบร่วมกับความผิดปกติแต่กำเนิดอื่นๆ ได้หลายอย่าง เด็กแรกเกิดใหม่ที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ มีอัตราการเกิดสูงถึง 1 ใน 700 ของผู้ป่วยผู้ป่วยทั่วประเทศ และมีผู้ป่วยทั่วประเทศประมาณปีละกว่า 2,000 ราย การรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ และกลุ่มพิการร่วมอื่นๆ จำเป็นต้องอาศัยและการติดตามผลเป็นระยะเวลานานอย่างต่อเนื่อง การดูแลแบบทีมสหสาขา โดยบุคลากรหลายสาขาที่เกี่ยวข้องเฉพาะทางร่วมกัน จะทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ถูกต้อง เหมาะสม ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน ทำให้ผู้ป่วยได้เข้ารับการฟื้นฟูสภาพ และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข ดังนั้นมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม หรือ Operation Smile Foundation (Thailand) ซึ่งเป็นองค์กร การกุศล ที่ให้ความช่วยเหลือด้านการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งความพิการบนใบหน้าผู้ป่วยที่มีภาวะ ปากแหว่งเพดานโหว่ และความผิดปกติอื่นๆ บนใบหน้า ให้แก่ผู้ป่วยด้อยโอกาสทางสังคมมาแล้วกว่า 15,000 รายทั่วประเทศ จึงได้จัดทำโครงการสร้างรอยยิ้ม หรือโครงการผ่าตัดผู้ป่วยที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ นิ้วคิด นิ้วเกิน แผลยึดติดหดรั้ง และความผิดปกติอื่นๆ บนใบหน้า ร่วมกับทางโรงพยาบาลพะเยา ในระหว่างวันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งในวันนี้เป็นวันตรวจคัดกรองผู้ป่วย, จัดเตรียมห้องผ่าตัดและวัสดุอุปกรณ์ผ่าตัด และจัดเตรียมหอผู้ป่วยหลังผ่าตัดโดยมีจำนวนผู้ป่วยเข้าร่วมโครงการและคัดกรองในวันนี้จำนวน 54 ราย และจะทำการผ่าตัดในวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ห้องผ่าตัด โรงพยาบาลพะเยา(thainews.prd.go.th 7 ก.พ.66)

เพราะเวลา ในชีวิตมีจำกัด เราจึงไม่ควรเสียเวลากับบางสิ่ง บางอย่างที่เป็นอดีตต่อไปอีกเลย

ปณป.12 ยกทีมเข้าพบ รมว.พม.จัดกิจกรรมเพื่อ พิการ ผู้สูงอายุ และเด็ก



นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบบอบ
ประชาธิปไตย รุ่นที่ 12 (ปณป.12) สถาบันพระปกเกล้า
เปิดเผยว่า ปณป.12 กลุ่มว๊ว นกเค้าแมว ไก่ฟ้า และสิงโต
ตระหนักถึงความสำคัญของการเติมเต็มช่องว่างด้าน
ความเหลื่อมล้ำในการดูแลผู้พิการ ผู้สูงอายุ และเด็ก อย่าง
ยั่งยืน และมีความประสงค์ที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ
สนับสนุนการพัฒนา ดังนั้น เมื่อเร็ว ๆ นี้ จึงได้มีการขอ
ความอนุเคราะห์เข้าพบ นายจตุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
(รมว.พม.) เพื่อรับฟังคำแนะนำ และหารือเกี่ยวกับแนว
ทางการขยายผลโครงการของแต่ละกลุ่มเพื่อร่วมดูแลผู้
พิการ ผู้สูงอายุ และเด็ก อย่างยั่งยืน ให้เป็นรูปธรรม ใน
การนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ ได้ให้ความอนุเคราะห์ และการตอบรับ
เป็นอย่างดี โดยนางสาวณัฐพัชร ทวีวรรณบุญลย์ ตัวแทน
นักศึกษา กลุ่มไก่ฟ้า ปณป. 12 กล่าวต่อไปว่า กลุ่มไก่ฟ้าได้
จัดทำโครงการ “ปั้นใจ” ขึ้น เพื่อพัฒนาองค์กรมูลนิธิที่เป็น
กลไกสำคัญในการดูแลผู้พิการ ให้สามารถเข้าถึงแหล่ง
เงินทุน เทคโนโลยี และมีทักษะที่จำเป็นภายใต้โลกยุค
ดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงสูง ให้เข้าถึงการดูแลขั้นพื้นฐาน
ตามหลักสิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดย

จะทำให้องค์กรเหล่านี้มีศักยภาพและธรรมาภิบาลในการ
จัดการองค์กรที่ดีขึ้น และจะสร้างเครื่องมือที่ทุกคน
สามารถมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือมูลนิธิ ด้วยความมั่นใจ
ว่าเงินและสิ่งของที่บริจาคจะไปถึงผู้พิการและกลุ่ม
เปราะบางที่จำเป็นต้องได้รับ อย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ
และยั่งยืนมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีเป้าหมายที่จะพัฒนา
คู่มือหรือแนวปฏิบัติที่จะสามารถขยายผลและต่อยอดไป
ยังมูลนิธิและองค์กรที่ดูแลกลุ่มเปราะบางอื่นๆ ต่อไปได้
ด้วย “ ภายใต้โครงการ “ปั้นใจ” ได้กำหนดให้มีการจัด
กิจกรรมสำคัญขึ้น ประกอบด้วย วันที่ 10 ก.พ. 2566
กิจกรรมเปิดตัวแคมเปญ “อ้อมด้วยกันปั้นด้วย
ใจ” #PunjaiPuncommunity ที่ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษชุมชน
คลองเตย มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นการทดลองจัดกิจกรรมวันเกิด
รูปแบบใหม่ และ ในวันที่ 26 ก.พ. 2566 ปณป.12 กลุ่ม
กวาง ร่วมกับคณะดนตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัด
คอนเสิร์ต “เห็นด้วยหู รู้ด้วยใจ” หรือ “See by Ears, Hear
by Heart” ซึ่งเป็นคอนเสิร์ตที่จัดขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่ให้คน
พิการทางสายตา ได้นำเสนอผลงาน และความสามารถ
ทางดนตรี ร่วมกับศิลปินชั้นนำของประเทศ โดยจะมี
กำหนดเริ่มการแสดงตั้งแต่เวลา 17.00 เป็นต้นไป ณ
อุทยานเบญจสิริ ซอยสุขุมวิท 22 – ซอยสุขุมวิท 24
(รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีพร้อมพงษ์) เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร จึงขอเชิญผู้สนใจได้เข้าร่วมรับกิจกรรมที่
จัดขึ้นในเวลาดังกล่าว ในการนี้ นายจตุติฯ ได้กล่าวกับ
นักศึกษา ปณป.12 กลุ่มไก่ฟ้าว่า หลังจากจัดทำกิจกรรม
ต่าง ๆ สำเร็จแล้ว ให้สามารถส่งคู่มือแนวปฏิบัติดังกล่าว
มายัง พ.ม. เพื่อใช้ในการขยายผล โดยจะให้กรมต่าง ๆ ได้
พิจารณาต่อไป” นางสาวณัฐพัชร กล่าว(matichon.co.th
7 ก.พ.66)

เพราะเวลา ในชีวิตมีจำกัด เราจึงไม่ควรเสียเวลากับบางสิ่ง บางอย่างที่เป็นอดีตต่อไปอีกเลย

มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ส่งต่อความห่วงใย ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่ พัทยา



มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ส่งต่อความห่วงใย ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่ พัทยา และมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคณพิการ มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. นำโดย คุณปณิศา เลี้ยงอำนวย รองประธานบริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และ คุณอานุกาญ คงมาลัย ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด จัดกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้ MR. D.I.Y. Cares ร่วมสนับสนุนมื้ออาหาร สิ่งของใช้จำเป็น และเงินสมทบทุน รวมมูลค่า 75,000 บาท แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่ พัทยา และมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคณพิการ ด้วยความตั้งใจที่จะตอบแทนสังคม ส่งต่อความห่วงใย ปันความสุข และสร้างรอยยิ้มให้แก่เยาวชนไทยและประชาชนคนไทยอย่างต่อเนื่องทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย คุณอานุกาญ คงมาลัย ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ประเทศไทย กล่าวว่า “มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. มีความมุ่งมั่นที่จะให้การช่วยเหลือและสนับสนุนเด็กและเยาวชนไทยในทุกภูมิภาคให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนผู้ขาดโอกาสหรือการสนับสนุนที่เหมาะสมตามวัย ซึ่งมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. มีความตั้งใจที่จะส่งต่อความห่วงใย พร้อมเติมพลังบวกและสร้างโอกาสให้แก่เด็ก ๆ เหล่านี้ เพื่อให้พวกเขาสามารถเติบโตขึ้นกลายเป็น

ผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต จึงได้นำทีมพนักงานร่วมส่งต่อความสุขและความห่วงใย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่ พัทยา ผ่านการสนับสนุนมื้ออาหาร สมทบทุน และอุปกรณ์การเรียนพร้อมสิ่งของจำเป็นสำหรับเด็ก รวมมูลค่า 45,000 บาท รวมทั้งร่วมทำกิจกรรมเสริมทักษะกับน้องๆ ในมูลนิธิ ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่สามารถส่งความสุขสร้างรอยยิ้มให้แก่น้อง ๆ เนื่องในเดือนแห่งความรักเช่นนี้ นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการปันน้ำใจให้น้อง ของมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ที่ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 5 ปี” “นอกจากนี้ ยังได้เข้าหารือกับ คุณทรงศักดิ์ธีรสูง ผู้จัดการอาวุโส มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคณพิการ และ คุณเอกนรินทร์ สวัสดิ์แวงควง ผู้จัดการศูนย์บริการคณพิการพระมหาไถ่ เพื่อการพัฒนาคณพิการ เพื่อวางแผนมอบโอกาส ส่งเสริมการจ้างงาน สร้างอาชีพแก่ผู้พิการในสถานประกอบการอย่างยั่งยืน รวมทั้งเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของมูลนิธิผ่านหลากหลายโครงการ อาทิ โรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ ที่เป็นโรงเรียนสำหรับสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญา การเรียนรู้ ออทิสติก และมีความพิการซ้อน รวมถึงช่วยสนับสนุนร้านค้า Ray Bakery School ของมูลนิธิที่เป็นศูนย์ฝึกอาชีพให้เด็กพิเศษได้มีอาชีพอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมพระมหาไถ่ ซึ่งเป็นองค์กรต้นแบบในการเพิ่มศักยภาพให้กับคณพิการ โดยนำความรู้และศักยภาพของบุคคลากรคณพิการที่อยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคณพิการ และเครือข่ายมาต่อยอดด้านธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับคณพิการและผู้สูงอายุ สร้างประโยชน์สูงสุดต่อสังคมในมุมกว้าง ซึ่ง มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. ได้มอบเงินสมทบทุนแก่มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการ

เพราะเวลา ในชีวิตมีจำกัด เราจึงไม่ควรเสียเวลากับบางสิ่ง บางอย่างที่เป็นอดีตต่อไปอีกเลย

พัฒนาคนพิการ รวมจำนวน 30,000 บาท เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิ โดยเรา พร้อมที่จะสานต่อกิจกรรมเพื่อสังคม MR.D.I.Y. Cares อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สังคมไทยได้เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย.” คุณอานุกาพ กล่าวทิ้งท้าย มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. มุ่งเดินทางขับเคลื่อนสังคมไทยอย่างต่อเนื่องในทุกมิติ ผ่านหลากหลายกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้ชื่อ MR.D.I.Y. Cares เพื่อร่วมสร้างสังคมที่ยั่งยืนอย่างสร้างสรรค์ เป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีจิตอาสาผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการนำเสนอสินค้าคุณภาพดี ราคาถูกคุ้มค่าเสมอ ตามคำมั่นสัญญา ‘Always Low Prices’ ให้แก่ลูกค้าในกว่า 500 สาขาทั่วประเทศ ไทย(banmuang.co.th 7 ก.พ.66)

หญิงพิการวัย 59 ปี ผู้ชีวิตทำงาน เลี้ยงแม่วัย 85 ปี



หญิงพิการวัย 59 ปี ผู้ชีวิตทำงานสร้างรายได้ แถมยังดูแลแม่ที่แก่ชราวัย 85 ปี นอนป่วยติดเตียง เผย พี่น้องแยกครอบครัวไปแล้ว แต่ยังเข้ามาช่วยเหลือดูแลกันตามอัธยาศัยนางสาวจำลอง โคกอ่อน อายุ 59 ปี ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ที่เป็นโปลิโอ มาตั้งแต่เกิด รับจ้างทำงานทุก

อย่าง เพื่อหารายได้ และดูแลแม่ที่แก่ชราวัย 85 ปี ที่นอนป่วยติดเตียง อยู่ที่บ้านในตำบลสีบัวทอง อำเภอสว่างหา จังหวัดอ่างทอง นางสาวจำลอง เล่าให้ฟังว่า ป่วยเป็นโปลิโอ มาตั้งแต่กำเนิด และก็ใช้ชีวิตทำงานทุกรับจ้างทุกอย่างที่ทำได้ เช่นเก็บกระถิน ผักนึ่งไปขาย และล่าสุดก็รับจ้างปอกสากไฟ มีรายได้ไม่มาก แต่ก็ทำเพื่อสร้างรายได้ เพราะต้องดูแลแม่ที่แก่ชราวัย 85 ปี ที่ป่วยติดเตียง ด้วยอีกคน ส่วนทางญาติพี่น้อง นั้นได้แยกครอบครัวไปแล้ว แต่ยังไม่มาหาช่วยดูแลแม่ บ้าง นางสาวจำลอง บอกอีกว่า ในช่วงเข้าตนเองจะทำอาหารหุงข้าวปลา ป้อนข้าวป้อนน้ำเช็ดตัวให้แม่ แล้วโยกรถเข็นออกไปทำงานรับจ้างปอกสากไฟที่บ้านญาติ ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านตนเองประมาณ 400-500 เมตร กลางวันก็กลับมาดูแลให้กินข้าวกินน้ำและไปทำงาน และในตอนเย็นกลับมาหาข้าวปลาอาหารให้แม่ได้กิน และยังมีน้องสาวอีกคนที่อยู่บ้านใกล้ๆกันมาช่วยดูแลแม่ทางด้านนางสาวยุพา สิงห์โตทอง อายุ 47 ปี น้องสาว เล่าให้ฟังว่า พี่น้องต่างคนได้แยกครอบครัวกันไปแล้ว นางสาวจำลอง พี่สาว ได้ดูแลแม่และบ้าน ซึ่งตนเองและลูกคนอื่นก็คอยพลัดกันช่วยมาดูแล โดยทางพี่สาวนั้น เป็นคนขยัน หาเงินเก่ง รับจ้างทำงานผู้ชีวิตไม่ย่อท้อ และยังดูแลแม่ที่ป่วยชราอีกด้วย(tnnthailand.com 8 ก.พ.66)

เพราะเวลา ในชีวิตมีจำกัด เราจึงไม่ควรเสียเวลากับบางสิ่ง บางอย่างที่เป็นอดีตต่อไปอีกเลย

คนพิการสร้างคนดัง "บอย" ธีระพงษ์ คักดีแก้ว "ทุกคนมีคุณค่า ศรัทธาและลงมือทำ"



"ธีระพงษ์ คักดีแก้ว" หรือที่คนในวงการเพลงลูกทุ่งเรียกกันว่า "อาจารย์บอย" ที่พิการโพลิโอทั้งสองข้าง นักเรียบเรียงเสียงประสาน ทำงานเป็นโปรดิวเซอร์ และมิวสิกไดเรกเตอร์ ที่ ค่ายแกรมมี่ โกลด์ มานับสิบๆ ปี อยู่เบื้องหลังความสำเร็จนักร้องลูกทุ่งขวัญใจหลายต่อหลายคน อาทิ ก๊อท-จักรพันธ์ ครอบวิจิตรโชติ, ไมค์ ภิรมย์พร, ศิริพร อำไพพงษ์, ต่าย อรทัย, ตั๊กแตน ชลดา เป็นต้น ให้สัมภาษณ์ทีมข่าว Sanook.com เล่าวิธีคิด และปฏิบัติ สามารถไปถึงเส้นชัย แม้สองขาไม่อาจก้าวเดิน อาจารย์บอย พิจารณาเป็นโพลิโอ มาตั้งแต่เด็ก ผลพวงมาจากเดินตกบันได มีไม้เท้าเป็นส่วนหนึ่งของร่างกาย บอกว่า แม้เส้นทางจะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ กว่าจะไปให้ถึงเส้นชัยเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ตั้งธงไว้ได้ ต้องใช้ความพยายามมากกว่า คนที่มีร่างกายปกติ แต่เขาไม่เคยดูถูกตัวเอง ตรงกันข้ามเขาศรัทธาในตัวเอง และมีความเชื่อมั่นว่าทุกคนมีคุณค่า แม้ร่างกายไม่สมบูรณ์ แต่ก็ความสามารถทำทุกอย่างได้เหมือนคนทั่วไป โดยเริ่มลงมือทำ เริ่มจากจุดเล็กๆ แล้วค่อยใหญ่ขึ้น "ร่างกายไม่สมบูรณ์ ตอนอายุประมาณ 2 ขวบ คุณแม่ทำงานในกรุงเทพฯ เขาไปฝากคุณยายเลี้ยง ที่จังหวัดสุรินทร์ เดินแล้วตกบันได ผ่านไประยะหนึ่ง ประมาณ 2-3 เดือน เริ่มไม่เดิน แล้วก็มีอาการขาอ่อนลีบลง โพลิโอมันกินขา" "ผมเรียนในโรงเรียนสหปกตินะครับเรียนรวมทั้งผู้หญิง

ผู้ชาย สิ่งที่ต้องชวนขวยกว่าเพื่อนหน่อย ก็คือเราจะต้องทำให้ได้เท่าเพื่อน ไม่ว่าจะขึ้นบันได จะลงไปสนามกีฬา จะไปโรงอาหาร เราก็จะต้องทำให้ได้เท่าเพื่อน อาจจะถูกว่านิดนึง แต่เราก็ใช้ความพยายามในการทำมัน" "มันมีคำพูดคำพูดหนึ่งของพ่อนะครับ พ่อแม่ ไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดชีวิต เพราะฉะนั้นเราต้องช่วยเหลือตัวเอง ดูแลตัวเองให้ได้ตลอดชีพ อะไรที่มันจะต้องนำพาเราเดินไปข้างหน้าได้ เราจะต้องไม่ยี่หระกับมัน คำว่าทำของผม มันน่าจะเป็นก้อนใหญ่ๆ ที่เราต้องฝ่ามันไปให้ได้" "ในสิ่งที่ผมเนี่ย มันจะหักล้างกับคำว่าทำ ไปที่ละขั้นๆ ทีละขั้นๆ อะไรที่เราไม่รู้หรืออะไรที่ทำให้มันทอนหัวใจ มันต้องเอาชนะตัวมันให้ได้ อย่างเช่น เราไม่สมประกอบ เราทำยังไง เราจะเดินขึ้นตึกชั้น 3 ได้ เห็นเพื่อนขับรถไปโน่นมานี่ได้ ผมก็ต้องเรียนรู้ ผมก็ต้องพยายาม" "เราอาจจะต้องพยายามมากกว่าคนอื่น แต่ถ้าเราไม่ทำเลย เราจะไม่ได้เลย แต่ถ้าเราเริ่มทำ เราก็จะเริ่มรู้ไปที่ละนิด และเราก็จะลด ปมด้อยแต่ละอย่างออกไป ความท้อแต่ละอย่าง ถ้าเราหิบบมันได้ ความท้อเรื่องนี้มันก็จะจบไป มันอาจจะไปเจอเรื่องอื่น เราก็ใช้ชีวิตเดียวกัน ที่มันจะช่วยเหลือตัวเราเองได้" อาจารย์บอย เล่าเส้นทาง ก่อนมามีส่วนสร้างความสำเร็จให้กับนักร้องขวัญใจมหาชนว่า มีจุดเริ่มต้นมาจาก มีใจรักดนตรี และพยายามฝึกฝนเครื่องดนตรีทุกชนิด เรียนรู้และไม่หยุดพัฒนาตัวเองต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนขีดความสามารถ สร้างโอกาสให้ตนเองมีงานทำ หารายได้เลี้ยงชีพ อยู่ในสังคมได้โดยไม่ต้องเป็นภาระผู้อื่น "พอเราเรียนหนังสือเสร็จ เราก็ไปหาเล่นดนตรีไปอะไร ตะลอนชีวิตตัวเองไปต่างจังหวัด สมัยก่อนเขาเรียกหนีออกจากบ้าน โดยที่เราไม่รู้เลยว่าจุดหมายเขาเนี่ยมันจะยังไง แต่มันออกไปแล้ว แล้วเราจะกลับบ้านแบบไหนวะ จะกลับไปให้พ่อแม่เลี้ยงหรือยัง" "มันก็กลายเป็นแรงบันดาลใจว่า เฮ้ยเราต้องมี วิชามี

เพราะเวลา ในชีวิตมีจำกัด เราจึงไม่ควรเสียเวลากับบางสิ่ง บางอย่างที่เป็นอดีตต่อไปอีกเลย

อาชีพ สิ่งที่ผมเดินทางมาในสายนี้ ก็คือเราก็ไปเรียนรู้ อะไรที่เราไม่รู้ เราเรียนรู้เราเติมศาสตร์ทางด้านดนตรี ศาสตร์ทางด้านวิถีคิดต่างๆ และก็ศาสตร์ของการดำเนินชีวิตด้วยนะครับ เพื่อที่เราจะไม่ต้องเป็นภาระใคร ไม่ว่าเราจะทำงานหาเงินได้อย่างไร เราจะพาตัวเองเคลื่อนที่แต่ละที่ไปได้ได้อย่างไร ทำให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นได้อย่างไร "ผลงานที่ประสบความสำเร็จ ที่เด่นๆ ก็จะมี ดูแลดนตรีทำดนตรีให้ ตักแตน ซลดดา ก็คือเพลงไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ เรียบเรียงเพลง กินข้าวหรือยัง เพลงสิเทนน้อง ให้บอกเน เพลงซังได้ซังแล้วให้ ต่าย อรทัย เป็นโปรดิวเซอร์ร่วมกับ ครูสลา คุณวุฒิ ดูแลการผลิตให้ พี่ไมค์ ภิรมย์พร พี่ก๊อท จักรพันธ์ รวมทั้งพี่นาง ศิริพร" อาจารย์บอย ทิ้งท้ายการให้สัมภาษณ์ครั้งนี้ว่า สิ่งที่ทำให้รู้สึกได้ว่า "อยู่ในสังคมนี้ได้ อย่างสง่างาม" คือ การยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน และคนรอบข้าง เกิดจากการเห็นคุณค่าในตัวเอง อันเป็นผลมาจากคำพูดของพ่อ ที่บอกว่า "พ่อแม่ ไม่ได้อยู่กับเราตลอด ต้องดูแลตนเองให้ได้ตลอดชีพ" "ทุกวันนี้เพื่อน ๆ ที่อยู่รอบๆ ตัว คิดว่าผมเป็นปกติ เพราะว่า ผมก็พยายามทำทุกเรื่องที่เขาทำ ไม่ให้เขามองว่าเราเป็นภาระสำหรับเขา การจะไปมาหาสู่ มาทำงานกับนักร้องเอเย อะไรเอเย ผมก็ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไป ไม่ได้มีความรู้สึกที่ว่า เราทำไม่ได้ เราอย่าไปคิดก่อนว่าเราทำไม่ได้ เราต้องคิดว่าเราต้องทำให้ได้ มันถึงจะพาเราไปได้" "มาจากบ้าน มาทำงาน ไปบริษัท ไปเจอลูกค้า ไปเจอนักร้อง ไปบ้านนักร้อง ไปนู่นนี่นั่น ไปประชุม ผมขับรถไปเองเสมอ คิดเสมอว่า ตัวเองเนี่ยต้องพึ่งตัวเอง ไม่ดูถูกตัวเอง เป็นที่พึ่งแห่งตน เพียงแค่นี้ ชีวิตเราก็มีคุณค่าแล้ว หลังจากตรงนั้นแล้ว เราจะทำยังไงให้คนอื่นเห็นคุณค่าเราด้วย ก็ต้องดูแลคนอื่นด้วย ดูแลสังคมด้วย นี่คือนคุณค่าของคนที่คุณค่าที่ค่อนข้างสมบูรณ์ครับ" "ทุกวันนี้ผมฝึกเด็ก ที่จะเข้ามาทำงานแทน มันอาจจะช่วยชีวิตเขา

ให้เป็นที่มีชื่อเสียง สามารถจะมีอาชีพติดตัวไปได้ อันนี้เป็นสังคมเล็กๆ ของผม ส่วนสังคมที่กว้างขึ้นมา ดูแลบริจาคเด็กที่ด้อยโอกาส หรือผู้ที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้มากเท่าเรา ผมคิดเสมอว่า วันนี้เรายังดีกว่าคนอื่นอีกหลายคน ที่เขาอาจจะแยกว่าเรา"(sanook.com 8 ก.พ.66)

ไซเซี่ยลชื่นชม เจ้าของร้านหมูกระทะใจบุญ ให้คนพิการ-คนท้อง กินฟรี



ให้กินฟรีเพราะเคยจน เจ้าของร้านใจบุญ จัดโปรโมชันสำหรับคนท้อง คนพิการ และคนทำงานอาสา รวมถึงผู้สูงอายุ ให้กินหมูกระทะแบบไม่ต้องเสียเงิน เผื่ออยากเป็นกำลังใจให้กับคนกลุ่มนี้ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลายเป็นเรื่องราวที่ถูกแชร์ในโลกออนไลน์ เมื่อผู้ใช้บัญชีเฟซบุ๊ก เทย กะ ทะ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า ร้าน หมูกระทะ เทย กะ ทะ คนท้องกินฟรี คนพิการกินฟรี อาสาผู้ภัยกินฟรี อาชีพเก็บขยะกินฟรี เด็กอายุต่ำกว่า 3 ขวบ กินฟรี อายุ 70 ปีขึ้นไป กินฟรี ให้ทานฟรีแบบนี้มาตั้งแต่เปิดร้าน จนปัจจุบันปีกว่าแล้ว ก็ยังมาทานได้ฟรีอยู่นะคะ ที่บุญให้ทานฟรีแบบนี้ เพราะเมื่อก่อนบ้านบุญจน การที่บุญจะได้กินหมูกระทะแต่ละครั้ง มันคือต้องเป็นวันสำคัญมากๆ ได้กินเดือนหนึ่ง 1 ครั้ง ก็มีความสุขมากแล้ว หมูกระทะ ซดละร่อยกว่าบาท ในตอนนั้นก็ถือว่าแพงสำหรับบุญมาก พอบุญเปิดร้านหมูกระทะเป็นของ

เพราะเวลา ในชีวิตมีจำกัด เราจึงไม่ควรเสียเวลากับบางสิ่ง บางอย่างที่เป็นอดีตต่อไปอีกเลย

ตัวเอง บวมก็อยากแบ่งปันให้คนที่ท้อง คนพิการ อาสาผู้ภัย อาชีพเก็บขยะ เด็ก คนแก่ ได้กินของดี ๆ อร่อย ๆ บวมเลยขอเป็นกำลังใจเล็กๆ น้อยๆ ให้กับคนกลุ่มนี้ ทั้งนี้ในเพจเฟซบุ๊กร้าน หมูกระทะ เทย กะ ทะ ยังได้โพสต์ภาพคนพิการที่มานั่งทานหมูกระทะในท่าทางยิ้มแย้ม พร้อมระบุข้อความว่า "เห็นพวกคุณยิ้ม กินอิ่ม เราก็สุขใจ ผู้ใช้สิทธิคนพิการ" อย่างไรก็ตาม หลังจากเรื่องราวดังกล่าว ถูกเผยแพร่ออกไป ต่างมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็น เป็นจำนวนมาก อาทิ รักแม่บวม อนุโมทนาสาธุด้วยค่ะ ขอให้ทำอะไรก็เฮงๆ บังๆ, สูดยออด, สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ, ขอให้บุญกุศลนี้ช่วยเหลือคนทุกข์ยากตลอดไปตลอดไป ฯลฯ (thairath.co.th 8 ก.พ.66)

พก. ต่อยอด C.H.A.N.C.E for Friend ผลักดัน เอกชนดูแลองค์กรคนพิการ



กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผลักกำลังขับเคลื่อนความร่วมมือสมาคมผู้ค้าปลีกไทย และ ปณ.ป.12 สถาบันพระปกเกล้า ผลักดัน 1 บริษัท ดูแลอย่างน้อย 1 องค์กรคนพิการ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบบประชาธิปไตย (ปณป) รุ่นที่ 12 กลุ่มวัว นำทีมเข้าเข้าพบหารือ นางสาวสรณภัทร อนุมิตีราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ และผู้บริหารกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) โดยมี ดร.ฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์ รองประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย และ นางสาวลำไย ทำน้ำตื้น ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล) เข้าร่วมหารือเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ "C.H.A.N.C.E for Friend : Friend for Disabled" (โอกาสเพื่อเพื่อน) ณ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล) โครงการ C.H.A.N.C.E for Friend : Friend for Disabled เป็นโครงการที่นักศึกษา ปณ.ป.12 กลุ่มวัว ได้ดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้โอกาสอาชีพคนพิการในศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล) อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี อีกทั้งลดความเหลื่อมล้ำของคนพิการในสังคมไทยในมิติต่าง ๆ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว ได้มีการดำเนินการจัดอบรมพัฒนาความรู้และทักษะพนักงานองค์กรคนพิการและคนพิการด้าน digital marketing ให้สามารถยกระดับผลิตภัณฑ์ตั้งแต่การออกร้านจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งออนไลน์และออฟไลน์ การพัฒนาแพ็คเกจจิ้ง และการพัฒนาการประชาสัมพันธ์แบรนด์ของคนพิการ โดยได้รับความร่วมมือจากคณะบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นางสาวสรณภัทร อนุมิตีราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวสนับสนุนโครงการ C.H.A.N.C.E for Friend : Friend for Disabled ในทุกมิติ และกรมฯ จะร่วมขับเคลื่อนกับสมาคมผู้ค้าปลีกไทย เพื่อขยายผลความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดยจะนำโมเดลตัวอย่างของโครงการไปปรับใช้เพื่อสนับสนุนให้คนพิการไทยสามารถเข้าถึงโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

เพราะเวลา ในชีวิตมีจำกัด เราจึงไม่ควรเสียเวลากับบางสิ่ง บางอย่างที่เป็นอดีตต่อไปอีกเลย

ได้ตั้งไว้ ดร.ฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์ รองประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย กล่าวว่า สมาคมผู้ค้าปลีกไทยได้ร่วมสนับสนุนโครงการ C.H.A.N.C.E for Friend : Friend for Disabled โดยได้เข้าไปร่วมในการจัดหาช่องทางการตลาดในห้างค้าปลีก (modern trade) ให้กับผลิตภัณฑ์ของคนพิการโดยผ่านตัวแทนองค์กรคนพิการ ซึ่งได้ดำเนินการแล้วในกลุ่มของเซ็นทรัล และได้เตรียมแผนนำร่องการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล) ในร้าน Good Goods เซ็นทรัลเวิลด์ ทั้งนี้ สมาคมผู้ค้าปลีกไทย มีสมาชิกห้างค้าปลีกชั้นนำทั่วประเทศ อาทิ แมคโคร โลตัส ซีพีออลล์ เดอะมอลล์ ซึ่งสมาคมจะนำโครงการฯ ของนักศึกษา ปณ.12 กลุ่มว้ว สถาบันพระปกเกล้า เป็น role model ให้กับสมาชิกในการร่วมขับเคลื่อนกับหน่วยงานองค์กรคนพิการ ภายใต้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อต่อยอดความสำเร็จของโครงการฯ ให้นำไปสู่ “1 บริษัท ดูแลอย่างน้อย 1 องค์กรคนพิการ” ในอนาคต นางสาวชยาภา วงศ์สวัสดิ์ ประธานนักศึกษา ปณ.12 กลุ่มว้ว กล่าวเชิญชวนหากหน่วยงานหรือประชาชนทั่วไปอยากสนับสนุนผลิตภัณฑ์คนพิการสามารถเลือกซื้อ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์คนพิการที่เข้าร่วมโครงการ C.H.A.N.C.E for Friend : Friend for Disabled ได้ที่ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล) หรือ Facebook : ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (prachachat.net 8 ก.พ.66)

สาวแขนขาพิการ และจักรวาลแห่งความสุข | สำเร็จสุข | EP.145



สาวน้อยผู้มีหัวใจ
สดใส แม้อยู่ใน
ร่างกายไม่
สมบูรณ์ "น้อง

แนน" ผู้ไม่มีแขนขา แต่มีแววดาสดใจ ด้วยสายตาแห่งความสุข รอยยิ้มน่ารัก เธอมักมีมันเสมอ และแม้จะไม่ได้เกิดมาพร้อม แอสมี่ข้อจำกัดมากมาย แต่ความสุขที่เธอจะมีได้ "มันไม่จำกัด" สาวน้อยผู้มีหัวใจสดใส แม้อยู่ในร่างกายที่ไม่สมบูรณ์ ตั้งแต่กำเนิด ตั้งแต่เด็กจนถึงตอนนี้เธอใช้ชีวิตแบบปกติ ไม่รู้สึกว่าเป็นแปลกแยก "เพราะที่บ้านก็เลี้ยงมาแบบปกติ เราก็ใช้ชีวิตไป ที่บอกว่าทำได้ คือทำได้จริงๆ ที่ไม่ใช่ ใช้ชีวิตเพื่อพิสูจน์ให้คนอื่นเห็นด้วยนะ เพราะเราเจอแต่คนดีดี ครูดี เพื่อนดี" น้องแนน เล่าถึงการใช้ชีวิตของเธอ "เราไม่เคยมานั่งติดลบกับตัวเองเพราะเราตั้งมาตรฐานของเราเองขึ้นมา ไม่ได้เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใคร และที่สำคัญเราไม่เก็บเรื่องลบมาเก็บในใจ เราเลือกที่จะเก็บเรื่องที่ดีไว้ เรื่องไม่ดีก็แค่เอามาเป็นบทเรียน" ทุกข์นาน ไม่มีประโยชน์ เศร้าได้ไม่ผิด แต่นานไปมันก็ไม่ดี ที่เราเห็นว่าคนถูกบูลลี่ แล้วเครียด แล้วเครียดนั้นมันเป็นปัจจัยภายนอกทั้งนั้น ถ้าเราไม่เก็บมาคิดก็จบ เราต้องเรียนรู้ตัวเอง คอยเช็คความรู้สึกเราอยู่เสมอ แล้วเอาที่เราพอใจ อย่าเอาความรู้สึกเราไปแขวนกับคนอื่น "น้องแนน" ผู้ไม่มีแขนขา แต่มีแววดาสดใจ ด้วยสายตาแห่งความสุข รอยยิ้มน่ารัก เธอมักมีมันเสมอ และแม้จะไม่ได้เกิดมาพร้อม แอสมี่ข้อจำกัดมากมาย แต่ความสุขที่เธอจะมีได้ "มันไม่จำกัด" ขอขอบคุณความสุขจาก "คุณทิพภาวรรณ พลล่องช้าง" อาจารย์ผู้ช่วย ติดตามความสำเร็จ

เพราะเวลา ในชีวิตมีจำกัด เราจึงไม่ควรเสียเวลากับบางสิ่ง บางอย่างที่เป็นอดีตต่อไปอีกเลย

ในรูปแบบต่างๆ ของมนุษย์ที่สร้าง “ความสุข” ได้ในแบบที่ไม่เหมือนใคร@SPRING(springnews.co.th 9 ก.พ.66)

**พม. เป็นผู้แทนไทยประสานเสียงประชาคมโลก
สร้างงาน สร้างรายได้และเสริมพลังกลุ่ม
เปราะบาง ฟื้นฟูผลกระทบโควิด-19**



พม. เป็นผู้แทนไทยประสานเสียงประชาคมโลก สร้างงาน สร้างรายได้และเสริมพลังกลุ่มเปราะบาง ฟื้นฟูผลกระทบโควิด-19 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดย นางสาวสรานัญภัทร อนุมิตราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมด้วย นางสาวอังคณา ใจกิจสุวรรณ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รองปลัด พม.) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการด้านการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 61 (CSocD 61) ในฐานะผู้แทนไทย ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา นำเสนอความก้าวหน้าของประเทศไทยในการพัฒนาคุณภาพชีวิต การส่งเสริมอาชีพ และการจ้างงานกลุ่มเปราะบางตามภารกิจของกระทรวง พม. รวมถึงการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในมิติสังคม นางสาวสรานัญภัทร กล่าวนำโดยแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์

แผ่นดินไหวในตุรกีและซีเรีย จากนั้นจึงนำเสนอการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของไทยเพื่อขยายความคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมคนทุกกลุ่ม และมุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางตามสภาพปัญหา ผ่านโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน นอกจากนี้ ไทยยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการจ้างงาน และการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพ แก่กลุ่มต่าง ๆ โดยเห็นว่าเป็นแนวทางที่จะช่วยให้ไทยสามารถฟื้นตัวจากวิกฤตการณ์โควิด - 19 ได้อย่างยั่งยืน นางสาวสรานัญภัทร กล่าวเน้นย้ำด้วยว่า ประเทศไทยตระหนักถึงความจำเป็นในการเสริมสร้างทักษะด้านดิจิทัลให้แก่คนพิการ ผู้ประกอบการสตรี ราษฎรบนพื้นที่สูง และเยาวชน รวมถึงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่กลุ่มสตรีเปราะบาง โดยเฉพาะแม่เลี้ยงเดี่ยว เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงงานที่มีคุณค่าในยุคดิจิทัล นอกจากนี้ ได้แบ่งปันเกี่ยวกับนโยบายการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ และมาตรการด้านผู้สูงอายุของไทย ที่ส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ครอบคลุมสำหรับคนทั้งสองกลุ่ม เพื่อรองรับการก้าวสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ของประเทศไทย ในปี 2028 ทั้งนี้ การเข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความมุ่งมั่นของไทยที่จะส่งเสริมอาชีพและการจ้างงานที่มีคุณค่าให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง รวมถึงดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เป็นแนวทางสำคัญเพื่อฟื้นฟูประเทศจากการผลกระทบของโควิด-19 ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของประชาคมโลก (banmuang.co.th 9 ก.พ.66)

เพราะเวลา ในชีวิตมีจำกัด เราจึงไม่ควรเสียเวลากับบางสิ่ง บางอย่างที่เป็นอดีตต่อไปอีกเลย

ยูทูบเบอร์ดังถึงกับอึ้ง แท็กซี่ใจดี มีของกินฟรีเต็มรถ ก่อนเซอร์ไพรส์ไซเฟอร์ ถึงกับยกมือไหว้



ยูทูบเบอร์ดังถึงกับอึ้ง แท็กซี่ใจดี มีของกินฟรี ของใช้เต็มรถ แคมคนแก่-พิการขึ้นฟรี ก่อนเซอร์ไพรส์ไซเฟอร์ ถึงกับยกมือไหว้ ให้ขนมเต็มรถ ของอึ้งเป่าอีก การให้บริการของแท็กซี่สมัยนี้ มีทั้งดีและไม่ดีแตกต่างกันไป บางคนเจอแท็กซี่เอาเปรียบ แต่บางคนเจอแท็กซี่ใจดี บริการดีเยี่ยม บางคนมีของกินให้ระหว่างทางด้วย ล่าสุด วันที่ 9 ก.พ.66 “ไปร์ท” เนติเจน เนติรัตนไพบูลย์ หรือที่รู้จักกันในชื่อ สไปร์ทเดอร์ (SpideDer SPD) ยูทูบเบอร์ชื่อดัง ได้โพสต์คลิปลงใน TikTok @spiderder_spd ก็ได้โดยสารรถแท็กซี่คันหนึ่ง ซึ่งภายนอกก็เหมือนแท็กซี่ทั่วไป แต่เมื่อเข้าไปก็ถึงกับอึ้ง เพราะในรถมีทั้งขนม น้ำดื่ม น้ำผลไม้ เครื่องดื่มชูกำลัง แคมมียาสามัญประจำบ้าน รวมทั้งที่ตรวจโควิดและทำสำคัญ คนชรา คนพิการโดยสาวฟรีอีกด้วย จากนั้น “ไปร์ท” ก็ให้ลุงแท็กซี่ขับไปส่งที่บ้าน ก่อนจะส่งทีมงานเอาขนมในบ้านมาให้ลุงแท็กซี่ ทำเอาลุงถึงกับอึ้ง ก่อนยกมือไหว้ขอบคุณ เพราะขนมนั้นเยอะมาก ที่เอามาใส่ในรถจนไม่มีที่นั่ง กระป๋องหลังก็เต็ม จากนั้น “ไปร์ท” ก็สอบถามว่าลุงขับแท็กซี่ได้วันละเท่าไร ลุงก็ตอบว่า 2,000 บาท ก่อนที่จะให้ของอึ้งเป่ากับลุง ทำเอาลุงถึงกับปลื้มเป็นอย่างมาก เพราะไม่คิดว่าความใจดีของลุงก็จะได้ผลตอบแทนกลับมาขนาดนี้ (khaosod.co.th 10 ก.พ.66)

จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรม “วิ่งด้วยกัน Run 2 Gether ครั้งที่ 5” มีผู้ร่วมงานคึกคัก



เข้าวันนี้ (5 ก.พ.66) นายวิฑูรย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในกิจกรรมคนพิการ “วิ่งด้วยกัน Run 2 Gether สุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 5” ที่จัดขึ้น ณ บริเวณสวนสาธารณะเกาะลาพูน อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรัก ความสามัคคีในกลุ่มผู้พิการและกลุ่มคนทั่วไป เป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และก่อให้เกิดสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ซึ่งจะเป็นสิ่งขจัดพฤติกรรมอันไม่พึงปรารถนาของสังคม นายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า วิ่ง เป็นกีฬาที่ง่าย ๆ ที่ทุกคนก็ทำได้ วิ่งด้วยกัน เป็นกิจกรรมวิ่งคู่กันระหว่างคนพิการและไม่พิการ เป็นกิจกรรมที่มีความมุ่งหวังให้คนพิการและไม่พิการ ได้มีโอกาสมาออกกำลังกายร่วมกัน ได้พบปะกัน เพื่อเข้าใจกันและกันมากขึ้น และเป็นเพื่อนกันในที่สุด เหมือนสโลแกนของงานที่ว่า Friendships Beyond Difference สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว เริ่มจากกลุ่มเล็กๆ แล้วขยายเป็นวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ โดยมีกิจกรรมต่อเนื่องทุกๆ เดือน จนเป็นงานใหญ่ประจำปีครั้งที่ 5 ในวันนี้ ซึ่งสามารถรวมผู้พิการทั้งทางสายตา หู การเคลื่อนไหว ทางสติปัญญา และออทิสติกใน

เพราะเวลา ในชีวิตมีจำกัด เราจึงไม่ควรเสียเวลากับบางสิ่ง บางอย่างที่เป็นอดีตต่อไปอีกเลย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมงานกว่า 400 คน
(thainews.prd.go.th 7 ก.พ.66)

สมาคมสภาคนพิการ บุกรัฐสภา ขอ ส.ส.หนุนร่าง พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต



วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ที่รัฐสภา นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ เลขาธิการสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย นายพีรพงศ์ จารุสาร ประธานฝ่ายกฎหมายและสิทธิมนุษยชน สมาคมสภาคนพิการฯ นายเอกกมล แพทยานันท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย นายวิฑูต บุญนาค นายกสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย ผู้แทนสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสซึม (ไทย) และผู้แทนสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย รวมถึงนายอักษฎากรณ์ ชันดี และทีมเยาวชนออทิสติก ยื่นหนังสือต่อนายองอาจ คล้ามไพบูลย์ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ เพื่อขอให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรช่วยให้การสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่...) พ.ศ....ฉบับสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ที่สมาคมสภาคนพิการฯ และภาคีเครือข่าย ร่วมกันพัฒนา

เพราะร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวจะทำให้คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริงและสามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีประเด็นสำคัญ 6 ประการ ดังนี้ 1. การปฏิรูปการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยยกฐานะกองทุนเป็นนิติบุคคล เพื่อใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดและลดน้อยลงทุกที่ ถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 2. การยกระดับกลไกการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ โดยการยกระดับเป็นคณะกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ และเพิ่มอำนาจหน้าที่ให้สามารถทำงานเชิงรุกคุ้มครองคนพิการได้ดียิ่งขึ้น 3. การจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและกำกับกรเข้าถึงสภาพแวดล้อมได้โดยสะดวก เพื่อให้อำนาจในการกำหนด รับรองติดตาม และกำกับดูแลมาตรฐานเกี่ยวกับการเข้าถึงสภาพแวดล้อมในด้านต่างๆ ทั้งทางกายภาพ ข้อมูลข่าวสาร และบริการ เป็นต้น 4. การคุ้มครองสิทธิคนพิการในการไม่ถูกแสวงประโยชน์ การใช้ความรุนแรง และการล่วงละเมิดในทุกรูปแบบ 5. การส่งเสริมสิทธิสตรีพิการไปจนถึงการคุ้มครองสิทธิกรณีการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความพิการที่เป็นการเลือกปฏิบัติทับซ้อนและการเลือกปฏิบัติ ซ้ำ ซ้อน (intersectional and multiple discrimination) 6. การส่งเสริมและการสนับสนุนการสื่อสารด้วยภาษา ช่องทาง วิธีการ และรูปแบบการสื่อสารทางเลือกและการสื่อสารเสริมอื่นใดที่คนพิการสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก ได้แก่ ภาษามือไทย บริการล่ามภาษามือ บริการคำบรรยายแทนเสียง หรือบริการเสียง บรรยายภาพ เป็นต้น ประการสำคัญสภาคนพิการฯ ได้เน้นย้ำว่า เพื่อให้เกิดความชัดเจนเป็นคำมั่นสัญญาต่อคนพิการและต่อสาธารณชน จึงขอให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรออก

เพราะเวลา ในชีวิตมีจำกัด เราจึงไม่ควรเสียเวลากับบางสิ่ง บางอย่างที่เป็นอดีตต่อไปอีกเลย

แถลงการณ์สนับสนุนการขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. และขอให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนำไปใช้เป็นประเด็นนโยบายการหาเสียงสำหรับการเลือกตั้งทั่วไปที่จะมาถึงนี้ ด้วย(siamrath.co.th 10 ก.พ.66)

**ร้านทำ “ช็อกโกแลตเอเปค” เปิดเพจใหม่ “APCD 60+ Plus Bakery & Cafe” หลังผจญ
พ้นสภาพทำเพจเดิมปลิว**



ร้าน 60+ Plus Bakery & Chocolate Cafe เปิดเพจใหม่ในชื่อ “APCD 60+ Plus Bakery & Cafe” ร้านทำของชำร่วยช็อกโกแลตเอเปค“60+ Plus Bakery & Chocolate Cafe” ที่มุ่งส่งเสริมผู้พิการ เปิดเพจใหม่ในชื่อ “APCD 60+ Plus Bakery & Cafe” หลังผู้จัดการโครงการพ้นสภาพ ทำเพจเดิมปลิว ร้าน “60+ Plus Bakery & Chocolate Cafe” ร้านที่ส่งเสริมผู้พิการ ประกาศเปิดเพจใหม่ในชื่อ “APCD 60+ Plus Bakery & Cafe” โดยผู้สนใจสามารถสั่งซื้อสินค้าของทางร้านได้ทาง in box ของเพจใหม่ชื่อดังกล่าว ทั้งนี้สาเหตุในการเปิดเพจใหม่ของร้าน “60+ Plus Bakery & Chocolate Cafe” ทางร้านได้โพสต์ระบุไว้ในเพจร้านใหม่ว่า เนื่องจากผู้จัดการโครงการ 60+ Plus พ้นสภาพ ทำให้เพจเดิมได้ถูกทำลายไป (อ่านรายละเอียดการพ้น

สภาพ ด้านล่าง) สำหรับร้าน 60+ Plus Bakery & Chocolate Cafe เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยมูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อช่วยสร้างอาชีพและรายได้ให้คนพิการและออทิสติก ความพิเศษของร้านนี้คือการรวมตัวของผู้พิการหลากหลายประเภท เช่น ผู้พิการทางร่างกาย ทางการได้ยิน ทางจิต ออทิสติก เป็นต้น มาฝึกอบรมทำขนมปังด้านการผลิต และฝึกด้านการขาย เพื่อพัฒนาทักษะคนพิการให้มีความสามารถอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายที่จะลดความยากจนและลดภาระการพึ่งพาจากสังคม ร้าน 60+ Plus Bakery & Chocolate Cafe มีชื่อเสียงโด่งดังจากการเป็นร้านที่ได้รับเลือกให้ทำของ “ช็อกโกแลตเอเปค” ของชำร่วยจากฝีมือผู้พิการอันเป็นที่ประทับใจในงาน APEC 2022 ที่จัดขึ้นเมื่อปลายปี พ.ศ. 2565 สำหรับขนมในร้าน 60+ Plus Bakery & Chocolate Cafe ทั้งหมดจะเป็นเบเกอรี่จากแบรนด์ Yamazaki ที่จัดทำโดยผู้พิการตั้งแต่ขั้นตอนแรกตลอดจนถึงการอบและวางขาย ทั้งหมดนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น บริษัทไทยยามาซากิ และ ศพอ. นอกจากนี้ยังมีในส่วนของผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต 60+ Plus Chocolatier by MarkRin ริเริ่มโดย ศพอ. ร่วมกับบริษัท มาร์คริน ผู้ผลิตเมล็ดโกโก้คุณภาพพรีเมียมมาตรฐานสากล โกโก้หอมสายพันธุ์โอ. เอ็ม. ซึ่งเป็นโกโก้หอมสายพันธุ์พิเศษปลูกและเก็บเกี่ยวโดยเกษตรกรไทย และนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในเมนูชวนลิ้มลองของร้านช็อกโกแลตแห่งนี้จนเป็นที่โปรดปรานของบรรดาผู้ชื่นชอบช็อกโกแลตทั้งหลาย ร้าน 60+ Plus Bakery & Chocolate Café ตั้งอยู่ภายในพื้นที่บ้านราชวิถี บริเวณใกล้สี่แยกตึกชัย ตรงข้าม

เพราะเวลา ในชีวิตมีจำกัด เราจึงไม่ควรเสียเวลากับบางสิ่ง บางอย่างที่เป็นอดีตต่อไปอีกเลย

รพ.รามาริบัติ ถ. ราชวิถี แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ร้านเปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ 07.30-17.00 หยุดทุกวันเสาร์-อาทิตย์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 3548 634 Website : <https://www.apcdfoundation.org/> Facebook : APCD 60+ Plus Bakery & Café (mgronline.com 10 ก.พ.66)

สาวพิการใจแกร่ง ก้าวข้ามความกลัว ทำหายตัวเอง ด้วยกิจกรรมผาดโผน



สาวพิการใจแกร่ง! ผู้ก้าวข้ามข้อจำกัด กับภารกิจ ดำน้ำกระโดดร่ม พร้อมกับทำหาย อยากลองทำเท่าที่เราทำได้ คุณเคยทำกิจกรรม ผาดโผน ทำหายความกลัวสักครั้งมาชีวิตใหม่? ถ้ายังไม่เคย อยากให้มาทำความรู้จัก กับเธอคนนี้ อ้อม หรือนางสาว สวัสดิ์พรรณ เหมนุสรนานนท์ เธอเป็นคนชอบเที่ยวมากๆ เมื่อก่อนมีอาชีพเป็นช่างสระ-ไดร์ อยู่ที่ร้านทำผมแห่งหนึ่ง สถานการณ์ร้านแย่ เจ้าของร้านจึงได้ปิดกิจการไป แล้วเธอก็มีเวลามาเที่ยวอีกครั้ง เธอจึงได้นัดเพื่อนๆ ไปเที่ยวกัน และเกิดอุบัติเหตุอยู่ที่ จ. สุราษฎร์ธานี เดินเล่นกันปกติ อยู่ๆ ขามันลื่น หลังกระแทกกับทราย จากนั้นก็ไม่ได้รู้สึกตัว แต่ไม่ได้สลบ ไม่รู้สึกครึ่งตัว รู้สึกเหมือนไฟดับ ไฟดับไปเลย และเธอก็ได้รู้ความจริงว่า เธอ

เดินไม่ได้! ความรู้สึกแรกที่ได้อู้ว่ากลับมาเดินไม่ได้ ทบตัวเองก็ทบไม่ได้ ขยับก็ไม่ได้ ร่างกายมันขยับไม่ได้ครึ่งตัว มันรู้สึกเจ็บ ยังไม่ได้ใส่เหล็กที่ขา ยังไม่ได้ทำการผ่าตัด ทำอะไรไม่ได้นอกจากเอียงตัวเอง เธอจึงไม่อยากอยู่เป็นภาระของคนอื่น เธอโทษตัวเองว่าเป็นคนผิด ไปเล่นเอง เจ็บเอง ไม่อยากให้ตัวเธอเป็นภาระของใคร เธอติดเตียง เดินไม่ได้ ไม่อยากให้ใครมาคอยดูแล แท้กระทั่งแฟนของเธออ้อม ตัดสินใจ ขอเลิกกับแฟน แต่โชคดีที่แฟนเธอซัพพอร์ต และดูแลไม่ห่าง จากนั้นเธอคิดอยากจะทำน้ำอีกครั้ง ซึ่งรู้สึกว่ามันใช่หรือ มันจะทำได้หรือ เธอได้เห็นปลา พอเห็นแล้วรู้สึกน้ำตาไหลออกมา ไม่คิดว่ามันจะทำได้และมีความสุขขนาดนี้ เธอตัดสินใจขึ้นไปทำกิจกรรมผาดโผน กิจกรรมที่ทำหายคือการขึ้นพารามอเตอร์ เธอรีบติดต่อที่ทีมงาน และแจ้งทีมงานว่าเธอนั่งวิลแชร์ ทีมงานก็ตอบกลับมาว่าได้ติดต่อสอบถาม พูดคุยถึงขั้นเรื่องการทรงตัวว่าทรงตัวเป็นยังไง ทางทีมงานจะช่วยเหลืออยู่ตลอด และการทำหายความกลัวของเธอ โดยการขึ้นพารามอเตอร์ ก็เป็นจริง! อ้อมบอกว่า เธอดีใจที่ได้ขึ้น เธอโบกมือคนข้างล่างเห็นทุ่งนา พระอาทิตย์ส่องมาที่หน้าเธอ รู้สึกสดชื่น ความคิดผุดขึ้นมาในหัว “ฉันบินได้” ฉันเดินไม่ได้แต่ฉันบินได้ เป็นอีกความฝัน ที่ได้กลับมาทำอีกครั้ง และทำมันได้ ถึงแม้ว่ามันอันตราย แต่ก็ครั้งหนึ่งในชีวิต อยากลองทำ อีกความฝัน คืออยากกระโดดร่ม แต่มันต้องใช้ขา เธอจึงได้คุยกับทีมงาน ว่าจะทำได้ไหม มันคืออีกสเต็ปหนึ่งที่ได้ทำสิ่งที่ทำหายในชีวิตของเธอ เธอ ผู้มีร่างกายไม่พร้อม แต่ใจเธอสู้แค่ใจสู้ ก็ชนพความกลัวไปอีกขั้น เป็นอีกหนึ่งคนที่สร้างแรงบันดาลใจ ให้กับคนที่ท้อ หรือคนที่หมดหวัง ได้เป็นอย่างดี แค่ออกก้าว ก้าวข้ามข้อจำกัด ลองทำ วันนี้ ทำไม่ได้ พรุ่งนี้ต้องทำได้(ejan.co 13 ก.พ.66)

เพราะเวลา ในชีวิตมีจำกัด เราจึงไม่ควรเสียเวลากับบางสิ่ง บางอย่างที่เป็นอดีตต่อไปอีกเลย

จีนพัฒนา ‘ชุดเคลื่อนไหวอัจฉริยะ’ ช่วยผู้พิการ-ผู้สูงอายุ



จีนส่งเสริมการพัฒนาชุดเคลื่อนไหวอัจฉริยะ หรือ ชุดเอ็กโซสเกเลตัน (Exoskeletons) ช่วยผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว ชุดเอ็กโซสเกเลตัน (Exoskeletons) เป็นอุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนไหว ช่วยฟื้นฟูร่างกาย โดยหลายองค์กรสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของชุดเคลื่อนไหวอัจฉริยะนี้ บริษัท RoboCT ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 2017 เป็นผู้พัฒนาชุดเคลื่อนไหวเอ็กโซสเกเลตันในทางใจ มณฑลเจ้อเจียง ทางตะวันออกของจีน โดยบริษัทตั้งใจจะพัฒนาชุดเอ็กโซสเกเลตันเพื่อช่วยผู้พิการ ผู้มีปัญหากล้ามเนื้ออ่อนแรงให้ลุกขึ้นยืน เดินได้อีกครั้ง ช่วยลดความเมื่อยล้าในการเดิน Wang Tian ผู้ก่อตั้ง RoboCT บอกว่า หลังจากหยุดยวช่วงเทศกาลตรุษจีน มีผู้เข้าชมมากกว่าปกติ 20-30 เท่า มณฑลเจ้อเจียงเป็นผู้นำในการประกาศแผนปฏิบัติการ “robot plus” พัฒนาห่วงโซ่อุตสาหกรรมของเทคโนโลยี หุ่นยนต์ ส่งเสริมผู้ประกอบการ โดยเฉพาะในภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซี วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ต่างๆ Wang กล่าวว่า หลังจากร่วมกันพัฒนามาเป็นเวลาหลายปี ทำให้ได้แนวคิดการออกแบบชุดเอ็กโซสเกเลตันหลายแนวคิด และยังคงมีความท้าทายเรื่องการทำการตลาด ที่ต้องอธิบายให้

คนรู้จักชุดเคลื่อนไหวอัจฉริยะนี้ ถ้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการแอปพลิเคชัน “Robot Plus” เพื่อส่งเสริมการพัฒนาชุดเอ็กโซสเกเลตัน เพื่อใช้ในการดูแลผู้สูงอายุ และร่วมกับโรงพยาบาลหลายหน่วยงานในการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนี้ต่อไป (เดลินิวส์ออนไลน์ 13 ก.พ. 66)

พม. หนุนนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า เดินหน้านโยบายเพื่ออาชีพผู้พิการ



นายจตุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าว ภายหลัง

การเข้าพบของ นักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบบประชาธิปไตย (ปนป) รุ่นที่ 12 กลุ่มวัว จากสถาบันพระปกเกล้า นำโดยนางสาวชยาภา วงศ์สวัสดิ์ ประธานกลุ่มฯ ว่า โครงการ “C.H.A.N.C.E for Friend : Friend for Disabled (โอกาสเพื่อเพื่อน)” ที่กลุ่มนักศึกษาสร้างสรรคเพื่อผู้พิการนั้น จะเป็นต้นแบบการช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางอาชีพของผู้พิการได้ พร้อมจะสนับสนุนให้เป็นนโยบาย “1 บริษัท ดูแล 1 องค์กรคนพิการ” เน้นการทำงานแบบบูรณาการ ผ่านการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ-เอกชนและองค์กรคนพิการทั่วประเทศ มุ่งลดความเหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นเพื่อส่งเสริมการให้โอกาสทางอาชีพแก่ผู้พิการ ณ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล) อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยมีแนวร่วม อาทิ

เพราะเวลา ในชีวิตมีจำกัด เราจึงไม่ควรเสียเวลากับบางสิ่ง บางอย่างที่เป็นอดีตต่อไปอีกเลย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ช่วยอบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่องค์กรคนพิการให้มีความรู้และทักษะด้าน Marketing Digital เชิงลึก และสมาคมผู้ค้าปลีกไทย ทำหน้าที่จัดหาช่องทางการตลาดทั้ง Online และ Offline และใช้การขับเคลื่อนโครงการร่วมกับหน่วยงานองค์กรคนพิการ ภายใต้ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อต่อยอดความสำเร็จสู่นโยบาย “1 บริษัท ดูแลอย่างน้อย 1 องค์กรคนพิการ” ต่อไปในอนาคต ข้อมูลเพิ่มเติม : Facebook ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (thainews.prd.go.th 14 ก.พ.66)

**คู่รักผู้พิการทางสายตา เผย ‘ลำบากมาด้วยกัน’
พบรักผ่านเฟซบุ๊ก คบ 8 ปี
ควงคู่จดทะเบียนสมรส**



คู่รักพิการทางสายตา จูงมือหวานขึ้นจดทะเบียนสมรส แนะนำใช้ชีวิตคู่ให้หนักถึงช่วงเวลาลำบากด้วยกัน เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่ชั้น 17 อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ ถนนสีลม สำนักงานเขตบางรัก จัดงาน “สายลมแห่งรัก Silom of Love @Bangrak” เพื่อให้คู่รักได้จดทะเบียนสมรส เนื่องในวันแห่งความรัก หรือวันวาเลนไทน์ ผู้สื่อข่าว ‘มติชน’ พุดคุยคู่รักผู้พิการทางสายตา ที่เดินทางมาจดทะเบียนสมรสในวันนี้ คือคู่ของ นายนิกร ทันสมตน์ ประกอบอาชีพผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล กับ น.ส.ชลาลัย นาคลอย

แก้ว ประกอบอาชีพ พนักงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง คู่รักกล่าวว่า เราทั้ง 2 คน เป็นผู้พิการทางสายตา แต่ก็พอเห็นได้เลือนราง พักอาศัยอยู่ที่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี คบหาดูใจมา 8 ปีแล้ว วันนี้มาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เห็นว่าที่จัดงานจดทะเบียนสมรสอยู่ไม่ไกล และเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องมาจดทะเบียน โดยเราทั้ง 2 พบรักกันผ่านเฟซบุ๊ก เป็นเพื่อนของเพื่อนอีกที เมื่อถามว่า ตลอดระยะเวลาที่รักกันพบเจออุปสรรคบ้างหรือไม่ นายนิกรกล่าวว่า อยู่ด้วยความเข้าใจ มีอะไรก็คุยกัน อาจจะมีทะเลาะกันบ้าง ถ้าเขาใจร้อน เราก็พยายามใจเย็น แล้วก็หนักถึงวันที่คบกันแรกๆ ช่วงเวลาที่ลำบากมาด้วยกัน “ฝากถึงคู่รัก ถ้ามีโอกาสอยากให้มาจดทะเบียน ถ้าเกิดว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันตลอดไป เพราะเวลาอนาคตข้างหน้าเราไม่รู้ว่าจะเป็นยังไง แต่ตอนที่เรายังรักกัน เรายังมีกันและกัน ก็มาจดทะเบียนไว้ก็ดี” นายนิกรกล่าวปิดท้าย(matichon.co.th 15 ก.พ.66)

คำสอนพ่อ

การทำความดี

การทำความดีนั้น โดยมากเป็นการเดินทวนกระแสความพอใจและความต้องการของมนุษย์ จึงทำได้ยากและเห็นผลช้า แต่ก็จำเป็นต้องทำ เพราะหาไม่ ความชั่ว ซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่ แล้วจะพอลงขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัว

พระบรมราชาบาทใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เพราะเวลา ในชีวิตมีจำกัด เราจึงไม่ควรเสียเวลากับบางสิ่ง บางอย่างที่เป็นอดีตต่อไปอีกเลย

อวัยวะเทียมเหมือนจริงยิ่งยวดช่วยเปลี่ยนชีวิตผู้พิการ



“ผมมีจมูกปลอมหลายอัน แต่อันนี้ใช้ในฤดูหนาว”

ฟิลิป ชิมส์ ชายวัย 75 ปีที่สูญเสียจมูกจากโรคมะเร็งกล่าวอย่างพึงพอใจ ขณะทดลองใส่จมูกเทียมในการปรับแก้ขั้นสุดท้ายที่คลินิกทำอวัยวะเทียมของโรงพยาบาลพูล ในเมืองดอร์เซต ประเทศอังกฤษ

คลินิก Maxillofacial Prosthetics ผลิตอวัยวะเทียมบนใบหน้าชนิดเหมือนจริงยิ่งยวดเพื่อช่วยเหลือคนไข้ที่สูญเสียอวัยวะต่าง ๆ เช่น ดวงตา ไบหู และจมูก จากโรคมะเร็ง หรือการบาดเจ็บรุนแรงอื่น ๆ

ทีมผู้เชี่ยวชาญจะผลิตอวัยวะที่สอดคล้องกับลักษณะทางกายภาพของคนไข้ จนดูแทบไม่ออกว่าพวกเขาคือผู้พิการ และช่วยให้มีความมั่นใจในการใช้ชีวิตประจำวันได้เหมือนคนทั่วไป จอห์น ดาร์เนลล์ เป็นอีกคนที่ใช้บริการคลินิกแห่งนี้ โดยนับตั้งแต่สูญเสียดวงตาจากโรคมะเร็งจนเป็นรูโหว่ที่เป๋ตา เขาต้องออกไปไหนมาไหนด้วยผ้าปิดตา ทำให้กลายเป็นจุดสนใจของผู้คนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

“ผมมักต้องออกนอกบ้านโดยสวมผ้าปิดตาทุกวัน มันไม่ใช่เพื่อตัวผม แต่มันเป็นภาพไม่น่าดูที่ทำให้คนอื่นไม่สบายใจ” จอห์นวัย 72 ปีบอก

ทีมผู้เชี่ยวชาญที่คลินิกแห่งนี้ได้ทำลูกตาเทียมของเขาโดยติดอยู่บนซิลิโคนที่เมื่อสวมใส่แล้ว แทบดูไม่ออกว่าเป็นอวัยวะเทียม “โอ้ ผมคงมีความมั่นใจขึ้นมากเวลาออกนอกบ้าน” จอห์นกล่าว

“ผมไม่ต้องกังวลเวลาออกนอกบ้านอีกแล้ว และผมจะได้ใช้ชีวิตปกติ”

ปัจจุบันคลินิกอวัยวะเทียมแห่งนี้ช่วยคนไข้มาแล้วกว่า 40 ราย ชาว บีบีซี ไทย ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ ประชาชาติธุรกิจ เป็นความร่วมมือของสององค์กรข่าว(prachachat.net 9 ก.พ.66)

เพราะเวลา ในชีวิตมีจำกัด เราจึงไม่ควรเสียเวลากับบางสิ่ง บางอย่างที่เป็นอดีตต่อไปอีกเลย

ร่วมบริจาคเงิน มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย

ร่วมบริจาคเงิน มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย



มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย

บัญชี: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
เลขอ้างอิง: DONKB000001651047000

ร่วมบริจาคเงินกับทางมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ได้ที่ QR CODE “ส่งเสริมความเท่าเทียม เต็มเปี่ยมไม่ตรี เวทีข่าวสาร เพื่อ...คนพิการไทย”

มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย เลขที่ 23 ชั้น 2 ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 หรือ เขียนความประสงค์ที่ต้องการขอรับเครื่องช่วยฟัง ส่งมาที่มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย

สอบถามเพิ่มเติม

โทร. 0-2281-9280 โทรสาร. 0-2281-9270

อีเมล: tddfoffice@gmail.com

มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย



เลขที่ ๒๓ ชั้น ๒ ถ.วิสุทธิกษัตริย์ แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. ๑๐๒๐๐

โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๙๒๘๐ โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๙๒๗๐

www.tddf.or.th E-mail : tddfoffice@gmail.com

เวลาทำการ เปิดทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

รายนามกรรมการมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย นายสำเริง วิระชะนัง - ที่ปรึกษา

นางสาวกัญญา ศิลปอาชา - ประธานกรรมการ นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ - รองประธานกรรมการ

นายศุภชีพ ดิษเทศ - กรรมการ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ - กรรมการ อธิบดีกรมการแพทย์ - กรรมการ

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน - กรรมการ อธิบดีกรมพลศึกษา - กรรมการ นายนิกร จำาง - กรรมการและเหรัญญิก

นายสุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ - กรรมการและเลขาธิการ

เพราะเวลา ในชีวิตมีจำกัด เราจึงไม่ควรเสียเวลากับบางสิ่ง บางอย่างที่เป็นอดีตต่อไปอีกเลย